

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยปุ๋ย เทศบาลตำบลท่าสาย

เริ่มประชุมเวลา	เวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม	จำนวน 11 คน
ผู้ไม่มาประชุม	จำนวน - คน
สมาชิกฯ ลาประชุม	จำนวน - คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน 12 คน
นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย	<p>เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562</p> <p>ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562</p> <p>ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าสาย ได้ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน นั้น</p> <p>ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุ๋ย เทศบาลตำบลท่าสาย ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2562 ลงชื่อนายมงคล บุญรักษา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาย</p>

ระเบียบวาระที่ 1

1.1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

-ไม่มี-

1.2 เรื่องที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

1.2.2 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

นายชัยศ ห่อมพกุล

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

นายก ทต.ท่าสาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

นายชัยศ หม่อมพุก

นายก ทต.ท่าสาย

หมวดที่ 5 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน ของผู้บริหารแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ นั้น

เทศบาลตำบลท่าสาย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ พัฒนาเทศบาลตำบลท่าสายแล้ว เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกัน เพื่อนำไปกำหนดกระบวนการใช้ทรัพยากร ขององค์กร โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุ การกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2562

นายชัยศ หม่อมพุก นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

(ตามเอกสารที่แนบหนังสือเชิญประชุม)

นายชัยศ หม่อมพุก

นายก ทต.ท่าสาย

1.2.2 โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลท่าสาย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ทางโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสาย ร่วมกับชมรม ผู้สูงอายุตำบลท่าสาย และเทศบาลตำบลท่าสาย จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ ความรู้และทัศนศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ ภายในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน และ อำเภอเชียงแสน

นายชัยยศ หม่อมพุก นายก ทต.ท่าสาย	1.2.3 การรับมอบครุภัณฑ์จากหน่วยงานอื่น ๆ ในวันนี้ทาง นายก ทต.ท่าสาย ได้มอบหมายให้นางสาวนำพา ชติกันทา รองนายก ทต.ท่าสาย และนายนรายุทธ หม่อมพุก เลขานุการนายก ทต.ท่าสาย เข้าร่วมประชุม รับฟังคำชี้แจงหรือแนวทางการรับมอบครุภัณฑ์ จากหน่วยงานภาครัฐ คือ โรงพยาบาลเชิงรยประชาชนุเคราะห์ ซึ่งเป็น รถยนต์ ขนาด 7 ที่นั่ง เพื่อนำมาใช้ในการราชการของเทศบาลตำบลท่าสาย ต่อไป ขอนำแจ้งทางสภา ทต.ท่าสาย ทราบ
นายชัยยศ หม่อมพุก นายก ทต.ท่าสาย	1.2.4 การเผาขยะในพื้นที่บ้านป่าหัด (โชนหนองบัว) หมู่ที่ 7 ตามที่ได้รับแจ้งมีการเผาขยะจากเตาเผาขยะในพื้นที่ตำบลท่าสาย บ้านป่าหัด (โชนหนองบัว) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสาย ซึ่งเป็นบ้านเรือนของ ประชาชนที่มีพื้นที่ติดกับหนองน้ำสาธารณะหนองบัวของตำบลท่าสาย โดยทางนายก ทต.ท่าสาย ได้มอบหมายเรื่องดังกล่าวให้กับทางงานนิติการ เข้าไปตรวจสอบ และถือปฏิบัติตามระเบียบของทางเทศบาลต่อไป
ที่ประชุมฯ	รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 2</u>	<u>เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย</u> <u>สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562</u>
นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย	ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยคำเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม่
นายสมชาย สุขแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง	ผม ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม หน้าที 5 จำนวน 2 แห่ง ตามเอกสารข้อความที่ได้ขอแก้ไขใหม่ (แนบมาพร้อมนี้)
นายสิงขร แสงจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัด	ผม ขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม หน้าที 5 จำนวน 1 แห่ง ตามถ้อยคำใหม่ที่ ได้ขอแก้ไข
นายสังัด आयูยีน	ในการขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภา ทต.ท่าสาย สามารถกระทำได้

เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

หากบุคคลผู้นั้นได้ให้ถ้อยคำไว้ในการประชุมฯ

ที่ประชุม ฯ

ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไขหรือให้คำแนะนำต่าง ๆ

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรใช้เครื่องบันทึกเสียง มาบันทึกการประชุมสภาฯ เพื่อให้คำพูดหรือถ้อยคำ ของบุคคลต่าง ๆ ได้มีความชัดเจน ไม่ผิดเพี้ยนไป

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ควรมีการบันทึกเสียงเพื่อความชัดเจน

นายสังัด आयुยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ก็คิดว่าก็เป็นมติที่ดีจะเป็นมติที่จะนำไปสู่ในทางที่ดี สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในฐานะเลขานุการสภาฯ ก็ขอรับผิดชอบในเรื่องของการที่จะการแก้ไขที่ผ่านมานี้ ก็คงไม่เกี่ยวข้องข้องกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพราะผมเองได้มีการตรวจทานเบื้องต้นก็ไม่เป็นไรครับ ว่าคงจะทำให้ดีขึ้น ก็คงจะหาวิธีการมาปรับแก้ ส่วนสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอเรียนไปทางผู้สภาในการประชุม

นายสังัด आयुยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

และที่ผู้ร่วมเข้าประชุมทุกท่านว่า ในการเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพิ่มเติม ในสิ่งที่เราพูดไป ไม่ได้เป็นการเพิ่มข้อความขึ้นมาใหม่ หรือเป็นความคิดเห็นใหม่ เช่น ในการพูดที่ผ่านมามันต้องมี 10 คำ มันเป็นเรื่องที่เราพูดออกไป 10 คำนั้น อาจจะเป็น ก หรือภาษาอะไรก็แล้วแต่ ถ้ามันได้พูดผิดเพี้ยนไป มันได้บันทึกผิดเพี้ยนไป เช่น จากบอกไม่ เขียนคำว่า ไข่ ก็ผิดแล้ว ก็แก้ไขให้เป็น ไม่ เพราะฉะนั้นผมว่าถือเป็นมติที่ดี เพราะว่าจะได้เห็นความสำคัญของการบันทึกใช้ คำพูด ในที่ ประชุมผมขอเรียนเบื้องต้นว่า ถ้าเอาแบบละเอียด ก็หมายความว่า ในการบันทึกปัจจุบัน เมื่อสักครูได้สอบถามผู้บันทึกรายงานประชุมฯ แล้วว่ามีการบันทึกด้วย เพราะฉะนั้น บันทึกทุกถ้อยคำแต่ว่าก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรในการที่จะแกะคำพูด คือ การบันทึกนี้เหมือนการบันทึกหน้าศาล หน้าศาลจะมีเสมียนศาลอยู่ท่านหนึ่ง จะเป็นการพิมพ์ทุกคำพูดของศาลพิมพ์หมดเลย ผมเคยเข้าไปลงประชุมในฐานะผู้ส่วนเกี่ยวข้อง มันจะมีการบันทึกทั้งหมด เสมียนทำการบันทึก ฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการนี้ ยิ่งไงก็แล้วแต่ แต่การแก้ไข ให้แก้ไขคำพูดเดิม อาจจะผิดเพี้ยนไปโดยการเพิ่มใหม่ การเพิ่มหมายถึง การตกถล่น เช่น พอเราพูดไป 10 พยางค์ ปรากฏว่าบันทึกไว้แค่ 5 พยางค์ เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มอีก 5 พยางค์ ให้เป็น 10 พยางค์เหมือนแต่แรก การแก้ไขหมายความว่า ใช้คำพูด

ให้ถูก เช่น ไม่ พิมพ์เป็นใช้ ก็แก้ไขเป็นไม่ นี่คือการแก้ไข เพราะนี่คือหลักฐาน
ผมในฐานะเป็นผู้ตรวจ คณะกรรมการเขาจะเอาตัวนี้มาดู ก็คงไม่ยอมมา
แก้ไขกันเพราะว่าก็คงสมมุติฐานเบื้องต้นหรือว่า แนวหลักเบื้องต้น ผู้ที่
รับผิดชอบเรื่องรายงานการประชุมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้การบันทึกนี้
ผิดเพี้ยน ซึ่งความเข้าใจที่จะถูกต้องคงไม่มีเจตนาทั้งนี้ทั้งนั้นก็โอกาสต่อไป
ผมเองก็คงจะกำหนดการให้เป็นไปตามข้อระเบียบที่สุด เพราะฉะนั้นในส่วน
ของความคิด ผอ. กองช่าง ดูแล้วการเสนอแนะก็อาจจะยกไปไว้ในส่วนของ
ระเบียบวาระอื่น ๆ ท่านประธานสภาได้รับแจ้งว่ามีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นใน
ส่วนของการแก้ไขเราต้องว่าด้วยคำพูด ว่ามันผิดเพี้ยนไปจากที่เราได้แถลงไป
ถ้ามันอยู่ในหลักการที่ความหมายคงเดิมในการพูดอาจจะใช้ทรัพย์สินไม่ตรงกัน
ณ วันนั้นอาจจะใช้ คำว่า TOR แต่ ผู้ที่บันทึกอาจจะใช้ว่า เขตเขตงาน ที่จริง
ความหมายเดียวกัน มันเป็นเพียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเองแต่ถ้าเกิดจะ
แก้ไขเป็น TOR ก็ไม่ผิด ขอนำเรียนเป็นข้อที่ดี เราจะได้ นำสู่รายละเอียดที่ดี
ขึ้น มันอาจจะเป็นแนวทางที่ บรรทัดฐาน จุดเริ่มต้นในหลายๆเรื่อง เพราะว่าการ
ประชุมถือว่าเป็นศาลเรื่องศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นเราจะดูรูปแบบการ
ประชุมแบบในส่วนของชาติ รัฐสภาเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นระเบียบ
ค่อนข้างสภาพต้องใช้ระเบียบก็ขอเรียนท่านประธานในที่ประชุม
ขอบคุณครับ

ที่ประชุม ฯ

ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย)

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

ระเบียบวาระที่ 3

นายสมพล จันกุลี
สมาชิก ทต.ท่าสาย เขต 1

เรื่องด่วน (ถ้ามี)

ขอเรียนปรึกษาทางคณะผู้บริหาร และทางผู้อำนวยการกองช่างถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนน คสล. ซึ่งทางผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามระยะทางที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งตามแบบจะมีเหล็กพื้นออกจากกระยะการก่อสร้างออกมา เพื่อที่จะได้มีการเชื่อมต่อการก่อสร้างในอนาคต แต่เนื่องจากบางพื้นที่ที่ได้การถมดินแล้วตามสภาพงานที่ออกมา ซึ่งระยะเวลาผ่านไปการสัญจรของประชาชนก็ค่อนข้างมาก ทำให้ดินหลุดออกเหล็กโผล่ออกมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของประชาชน โดยอยากจะให้ทางเทศบาลฯ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายชัยยศ หม่อนพุกูล
นายก ทต.ท่าสาย

การแก้ไขปัญหาการแนะนำทางกองช่าง เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบในเรื่องที่ทำตามแบบแปลนของผิวถนน คสล. ในพื้นที่หลาย ๆ พื้นที่ ซึ่งการสิ้นสุดของถนน คสล. สมมุติเราจำนวนพื้นที่ยาว 120 เมตร หรือ 130 เมตร ในจุดที่เป็นรอยต่อ เพื่อจะให้เสริมช่วงที่จะมีการทำต่อในงบประมาณหนึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนมาเป็นเรื่องที่มีการแก้ไขของเราซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอยู่ ดังนั้น หน่วยงานกองช่างที่เป็นผู้รับผิดชอบในตอนนี้ ควรจะแนะนำแนวทางการที่เชื่อมรอยต่อถนนนั้น ให้ผู้รับจ้างได้เข้าใจ แต่การที่เอาเหล็กโผล่ออกมาประมาณ 10 นิ้ว หรือว่า 5 นิ้ว ก็คิดเป็นประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อจะเป็นการเชื่อมถนนในครั้งต่อ ๆ ไป และในปีงบประมาณต่อไปการแก้ไขดังกล่าวตามที่ท่าน สท.สมพล จันกุลี ชี้แจงมานั้น ก็จะต้องให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้นำเรื่องดังกล่าวไปชี้แจงให้ผู้จ้างทราบ อาจจะมีการเทถาวรเลย หากจะมาดำเนินการต่อไปอีกก็ต้องใช้วิธีการทุบคอนกรีตเดิมออกเพื่อให้การเชื่อมต่อนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องนำไปปรับแก้ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป

นายชัยยศ หม่อนพุกูล
นายก ทต.ท่าสาย

เรื่องรอยต่อของถนน คสล. หากจะนำดินมาถมปรับเกลี่ย ณ จุดสิ้นสุดของโครงการ ซึ่งหากเวลาผ่านไปหลายเดือน หรือเป็นปี ดินที่ถมไปอาจจะหายไปกับน้ำฝนหรืออื่น ๆ ตามสภาพ ก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรไปมาอีก เป็นอันตรายทั้งบุคคลและทรัพย์สิน โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซด์ กระผมเองก็จะเรียนที่ประชุมเพื่อทราบก็ขอถามแนวทางของ

ที่ทางแก้ไขปัญหาไปยัง ผอ. กองช่าง ว่าจะดำเนินแก้ไขปัญหายังไง ทางนั้น
ขอเรียนเชิญทางด้าน ผอ.กองช่างชี้แจงและหาวิธีแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

ในส่วนของกองช่างนะครับ จะนำเรื่องนี้มาคุยกับเข้าไปแจ้งและให้ผู้ควบคุมงาน
หรือปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหมู่ครับให้ใช้ดุลพินิจและก็ขอความร่วมมือทาง
ผู้รับจ้างให้ดำเนินการอาจจะเสริมผิวตรงช่วงที่สิ้นสุดโครงการให้เป็นคอนกรีต
หรืออาจจะใช้วัสดุที่มันถาวร เพราะบางที่เราก็ไม่ทราบว่าโครงการมันจะมาต่อกัน
เมื่อไหร่ครับแต่ในส่วนของกองช่างเองก็จะกลับไปดำเนินการก็จะประสานกับ
ผู้รับจ้างให้เพราะว่าบางกรณีรอยต่อเมื่อสิ้นสุดโครงการระยะของถนนทุกรอยต่อ
20 เมตรนะครับ จะต้องมีการเหล็กเสริม หรือเหล็กจ้อยปักไว้ถ้าเป็นแบบของ

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

เทศบาลนครซึ่งปัจจุบันเราใช้แบบของเทศบาลนครก็จะเป็นเหล็กเสริม
ความยาว 50 เซนติเมตรและระยะห่าง 40 เซนติเมตร ซึ่งเมื่อมันโผล่เนื้ออีก
ฝั่งหนึ่งก็จะประมาณ 25 เซนติเมตร ดังนั้น คณะกรรมการตอนเข้าไปตรวจ
ต้องไปดูเหล็กเสริมด้วยนะเห็นว่าได้ปักไว้เราก็จะขอความร่วมมือกับทางผู้รับจ้าง
ให้ใช้วัสดุที่ดีกว่าดินหรือลูกรังหรือ หิน หรืออาจเป็นคอนกรีตในการเชื่อมไว้
เพื่อแนวทางการก่อสร้างในอนาคตต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

ตามที่เทศบาลฯ เสนอขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพราะมีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซอย 5
หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย และประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสายในหมู่บ้านอื่น เช่น
หมู่ที่ 8 บ้านหัวยบง หมู่ที่ 10 บ้านหัวฮ่อม และหมู่บ้านอื่น ที่ได้ร้องขอที่ได้
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค
โดยทางเทศบาลตำบลท่าสาย ขอพิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสมใน
วาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
งบประมาณ 2,721,927 บาท

4.1.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
จำนวน 2 ฐาน รวมจำนวน 31,927 บาท

4.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาสบนดิน
ขนาด 15,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ราคาถังละ 95,000 บาท
รวมจำนวน 190,000 บาท

4.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำหนัก จำนวน 1 คัน
จำนวน 2,500,000 บาท

จึงต้องขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยรายละเอียดยอดเงินสะสม ขอมอบ
ให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง ได้มาเรียนยอดเงินสะสมต่อท่านประธานสภา
ทต.ท่าสาย ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ต่อไป

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามแบบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ
ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นเงิน 41,608,081.12 บาท

หัก บัญชีลูกหนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 8,324.00 บาท

-ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 2,130.85 บาท

-เงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 3,313,417.07 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 3,323,971.92 บาท

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ เป็นเงิน 38,284,209.20 บาท

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
เป็นเงิน 63,987,907.61 บาท

หัก -บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย จำนวน 6,086,293.02 บาท

-บัญชีเงินรับฝาก จำนวน 427,397.01 บาท

-บัญชีทุนสำรองเงินสะสม เป็นเงิน 19,190,008.38 บาท

รวมเป็นเงินจำนวน 25,703,698.41 บาท

ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ เป็นเงิน 38,284,209.20 บาท

เทศบาลตำบลท่าสาย จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

เป็นเงิน 38,284,209.20 บาท

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

หัก เงินยืม/จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่

18 ตุลาคม 2562 จำนวน - บาท

-โครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น แต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ
จำนวน 1,450,000.00 บาท

-สำรองบุคคลากร และงบฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
จำนวน 11,150,000.00 บาท

บวก คืนเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 18 ตุลาคม 2562

จำนวน 4,800.00 บาท

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหาร ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

เป็นเงิน 25,689,009.20 บาท

ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

จำนวน 19,190,008.38 บาท

ลงชื่อ นายสมชาย สุขแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้ตรวจสอบ
(ตั้งรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการ

ที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อนนี้ผู้กักพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

ข้อ 44 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย และจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจาก งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบแปลน ขอมอบให้ทางผู้อำนวยการกองช่างและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้นำเสนอชี้แจงรายละเอียดต่อประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาย ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย ต่อไป

นายชัยทัต เรือนแก้ว

4.1.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย

ผู้อำนวยการกองช่าง

จำนวน 2 ฐาน ราคารวมจำนวน 31,900 บาท

ปริมาณงาน : เทฐาน คสล. สำหรับรองรับถังเก็บน้ำ จำนวน 2 ฐาน

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 7.50 เมตร หนา 0.15

สถานที่ดำเนินการ : บริเวณสถานที่ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย

พิกัดโครงการ : พิกัด 47Q5921313 ตอ. 2192075 น.

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5

ลำดับที่ 134 แบบ ผ.02/หน้า 93 และการแก้ไขแผน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

นายชัยทัต เรือนแก้ว

ผู้อำนวยการกองช่าง

4.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาสบนดิน

ขนาด 15,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ราคาถังละ 95,000 บาท

รวมจำนวน 190,000 บาท

คุณลักษณะ : 1 .ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาสบนดิน ทรงแคบรูปทรงสี่เหลี่ยม

2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร

3. ราคารวมค่าขนส่ง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 35

แบบ ผ.03/หน้า 5 และการแก้ไขแผน ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562

นายมงคล บุญรักษา

ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขอบคุณทาง ผอ. กองช่างนะครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม

ทาง ผอ. กองช่าง เชิญครับ

นางสาวชวนชม สุขนิത്യ

รองประธานสภา ทต.ท่าสาย

ตามที่บ้านหัวดอยหมู่ที่ 6 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลท่าสาย

ในการขุดเจาะหาแหล่งน้ำบาดาลที่ผ่านมาค่ะ ตอนนี้อยู่รับจ้างได้ดำเนินการ

ขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้

เนื่องจากว่ายังขาดถังเก็บน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและจ่ายน้ำเพื่อให้ประชาชนใน

บ้านหัวดอยหมู่ที่ 6 ใช้ จะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมามีการร้องเรียนก็จะให้ทางเทศบาล

ตำบลท่าสายนำน้ำไปส่งให้แก่บ้านหัวดอยหมู่ที่ 6 ซอย 5 บ่อยครั้งจน

รถบรรทุกน้ำพัง ดังนั้นทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้เล็งเห็นว่าการขุดเจาะน้ำ

เพื่อหาแหล่งน้ำมาใช้ควรจะดำเนินการอย่างเร่งด่วน บัดนี้ ได้ดำเนินการ

ขุดเจาะเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ จึงเรียน

มายังท่านสมาชิกสภาผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ เพื่อขอความอนุเคราะห์

งบประมาณในการจัดทำฐานและจัดซื้อถังเก็บน้ำไว้ใช้ต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์

สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2

ตามที่เสนอเข้ามา ก็เห็นด้วยเพราะมันเป็นความจำเป็นถือว่าเร่งด่วน

เพราะว่าตอนนี้ภัยแล้งกำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน

ก็มีความจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วน เพียงแต่ขอคำหนึ่งว่า ตอนที่เรา ออกแบบชุดเจาะมันน่าจะทำฐานพร้อมจัดซื้อถึงไปพร้อมกันเลย เราเจาะน้ำได้ แต่กลับมาเสียเวลาขอทำฐานอีกรอบหนึ่ง มัน เป็นการทำงาน แบบซ้ำซ้อน คือคุณทำไม่ทำแบบเบ็ดเสร็จภายในครั้งเดียวให้มันจบ เพื่อแก้ปัญหาให้มันจบสิ้นไป

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

ในส่วนของผม ผมขอแนะนำเรียนว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ซอย 5 ทางเทศบาลฯ เองเราก็ไม่ได้มีเงินพอใจ ได้ดำเนินการมาเป็นขั้นตอน ดังนี้

1. ให้บริการน้ำดื่มสะอาดโดยการใช้น้ำไปส่งไปใส่ถังในถังน้ำ
2. การแก้ไขโดยวิธีการตรวจสอบซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลเดิม จนสามารถ ปล่อยน้ำได้
3. การดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำประปาหัวสูงเพื่อแก้ไขปัญหายาวต่อ ประปา

ปรากฏว่าทั้ง 3 ขั้นตอน/แนวทาง เราได้ดำเนินการมาโดยตลอดซึ่งระยะ 1-2 ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าประสบปัญหาภัยแล้งทางเทศบาลเองก็ไม่ได้ มีเงินพอใจก็ได้หาแหล่งน้ำใหม่ โดยเราได้ขออนุญาตจากหน่วยงานเพื่อหา แหล่งน้ำเราก็ได้แหล่งน้ำใหม่จากป่าชุมชนได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

โดยการทดสอบทางธรณีฟิสิกส์ก่อนเพื่อหาแหล่งน้ำว่าบริเวณป่าชุมชน มีแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนครับ จึงได้ดำเนินการทางธรณีฟิสิกส์เรียบร้อยแล้ว ก็เจาะหาแหล่งน้ำจนได้แหล่งน้ำตามที่เราประมาณการไว้หลังจากนั้น เมื่อเราได้บ่อน้ำแล้วเราก็ดำเนินการ ที่แรกเราว่าจะย้ายถังน้ำ จากหอประปาของหมู่บ้านลงมา เคยมีการประชุมกันของผู้นำหมู่บ้าน และทางสภาเทศบาล พร้อมกับคณะผู้บริหารเรามองว่าเราจะย้ายประปาลงมา ก็ปรากฏว่ามันติดเงื่อนไขของการประกันผลงานอยู่การแก้ไขปัญหาก็ได้ ดำเนินการจัดทำและสำรวจว่า เราไปเอาฐาน และถังน้ำจากวัดที่เราเคยให้ไป ก่อสร้างไว้เอามาไว้ก่อนได้ไหม ก็ได้เรียนไปทางหมู่บ้านที่ 6 ก็ปรากฏว่า ทางหมู่ที่ 6 เขาได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านว่าไม่สามารถที่จะให้ได้ เนื่องจากว่ามีความจำเป็นทางด้านนั้น ทางโซนนั้นอยู่เราก็เลยมาจัดทำ รูปแบบใหม่ โดยจัดหาถังน้ำใหม่พร้อมฐานซึ่งนำเรียนมาเพื่อเข้าประชุม

ในวันนี้ะครับ ส่วนขั้นตอนต่อไปเมื่อผ่าน

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

กระบวนการขั้นตอนนี้แล้ว ก็จะเป็นการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายต่อไปว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไรในการย้ายระบบประปาที่สูงที่อยู่เดิม กลับเอามาตั้งที่อยู่ใหม่ว่าจะใช้จ่ายงบประมาณเท่าไรแล้วก็จะนำเรียนเพื่อขออนุมัติต่อไปตอนนี้ติดอยู่ตรงที่ว่ามันยังมีประกันผลงานอยู่ถ้าสร้างใหม่ของเก่าไม่ได้ใช้มันก็ไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าออกมาก็กราบเรียนอย่างนี้ก่อนคงจะมีในคราวต่อไปว่าค่าใช้จ่ายในการขนย้ายอุปกรณ์จากระบบประปาเดิมลงมาข้างล่างทำได้ไหม ทำได้ยังไงเป็นครุภัณฑ์หรือเปล่าก็ต้องนำเรียนส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปก็จะกราบเรียนทางสภาพราบต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

4.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนบุคคล รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน จำนวน 2,500,000 บาท
แบบบรรทุกน้ำ
(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
(เป็นไปตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561)
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 93
แบบ ผ.03/หน้า 12

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

โดยครุภัณฑ์ดังกล่าวฯ ในส่วนของความจำเป็นในการที่สำนักงานปลัด ได้นำเสนอให้ทุกท่านที่พิจารณาใช้จ่ายเงินสะสมการใช้งบรถบรรทุกน้ำ เนื่องด้วยมีบันทึกข้อความหรือความต้องการในการทำงานส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอขึ้นมาวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เกี่ยวกับการออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นมากซึ่งในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้งและก็ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ของผู้บริโภคตำบลท่าสาย เป็นอย่างมากและประกอบกับรถที่เราซื้อมาซื้อมาในตั้งแต่ปี พ.ศ 2551

ซึ่งนับรวมกับปีนี้แล้ว 11-12 ปี เพราะปีนี้ ปี พ.ศ 2562 เราซื้อมา พ.ศ 2551 ก็ถ้านับคราว ๆ ก็ 11 ปี แล้วนะครับและก็ในส่วนปัญหาของผมนะครับ อย่างที่นำเรียน 10 กว่าปี มีการซ่อมแซมบำรุงใช้งานอย่างสมเหตุสมผล ตามสภาพและในปีที่ผ่านมาจากสถิติต่าง ๆ จัดให้ทางคุณอนันต์ชัย วงศ์ชัยคำ เป็นผู้ชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เกี่ยวกับสถิติต่าง ๆ ว่าใช้ได้กี่ครั้ง ประมาณเท่าไร มีความจำเป็นอย่างไร ในส่วนที่เกิดปัญหา ในการซ่อมแซมไป 1 เดือนกว่า เราใช้วิธีการแก้ไขดังกล่าวอย่างไร

**นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด**

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ของตำบลท่าสาย และเหตุการณ์ ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ว่าถ้าเกิดไม่มีรถอีกคันหนึ่ง มันเกิดกระบวนการการ ช่วยเหลือจะเป็นปัญหายังไรถ้าได้รถมา 1 คัน จะเป็นยังไร จะเสริม ประสิทธิภาพมีการแก้ไขปัญหายังไง ขอเรียนเชิญคุณอนันต์ชัย วงศ์ชัยคำ เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเรียนชี้แจงต่อ สภา ทต.ท่าสายต่อไป

**นายอนันต์ชัย วงศ์ชัยคำ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ**

เหตุผลเดิมที่เสนอซื้อรถเพราะว่าจากสถิติของปี 2562 ผมได้แยกออกมาเป็น หัว 4 ข้อ คือ จากสถิติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อัคคีภัย จำนวน 5 ราย คิดเป็นความเสียหายประมาณ 2,500,000บาท
2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก ภัยแล้ง จำนวน 1,045 ครั้ง คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,045,000 บาท
3. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก ไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 18 ครั้ง คิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาท
4. การให้บริการสาธารณะ จำนวน 7 ครั้ง คิดค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 บาท

นายอนันต์ชัย วงศ์ชัยคำ

การดูแลรักษารถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

บล 9945 เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ 003 51 0001 คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตั้งแต่จัดซื้อมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนเงินประมาณ 175,000 บาท เบื้องต้นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ความจำเป็นที่เราต้องเสนอ เพราะวารถบรรทุกน้ำ เมื่อเกิดเหตุภัยแล้งบั้งน้ำหรือว่าสถานที่พื้นที่ประปา บางพื้นที่ยังไม่ถึงเพราะว่าภัยแล้งกำลังเข้ามาแต่ที่ที่แล้วเราส่งน้ำดื่ม 1,000 กว่าครั้ง ปีนี้เราคิดว่าภัยแล้งจะเพิ่มขึ้นและเมื่อปีที่แล้วเราก็ทำฝายที่แม่น้ำลาวช่วยกันทำฝายและต่อมาฝนตกและก็แล้งไปตอนนี้เริ่มลดลง ประชากรเพิ่มขึ้นพื้นที่ก็มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะซ่อมรถเราไม่มีสำรองใช้เพราะว่าในพื้นที่ของเรามีบั้งแก๊สและบั้งน้ำมัน อยู่ตอนนี้ก็มีบั้งน้ำมันอยู่ 3 แห่ง เป็นแหล่งชุมชนก็จะมีหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 และก็มีบั้งแก๊สนี้เป็นแหล่งชุมชนเราจะต้องมีเตรียมพร้อมไว้สำหรับเรื่อง อากาศภัยและตามชอกชอยถนนของแต่ละหมู่บ้านไม่สามารถที่จะเข้าได้เข้าถึง ถึงแม้ว่าถนนมันจะกว้างสำหรับรถที่จะเข้าได้แต่ทางเข้ามันเข้าไม่ได้เพราะว่า รถขนาดนี้ตอนนี้ของเรานั้นมีความกว้างและความยาวมันเลยเข้าไม่ได้ เบื้องต้นเป็นสาเหตุที่ทางเทศบาลฯ ขอพิจารณาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำในวันนี้

**นายสัจด์ อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย**

ในส่วนระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาขออนุญาตท่านประธานสภา ในการพิจารณาเพิ่มรายละเอียดในข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นการเสนอญัตติ เพื่อพิจารณาใช้เงินสะสม ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ท่าน ผอ. กองคลังได้นำเรียนชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ถึงยอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ประเด็นที่ 2 ญัตติที่ทางท่านผู้บริหารได้เสนอ ซึ่งที่มาก็ไม่ว่าจะเป็น

1. เกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนประชาชน และตามหนังสือแจ้ง จากที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย อ้างถึงหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เกี่ยวกับช้อยกเว้นในการ ใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะประเด็นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและที่สำคัญตอนนี้ทุกท่านคงจะทราบดี ถ้าเกิดท่านไหนได้ติดตามภาวะความ เปลี่ยนแปลงของของโลก โดยเฉพาะโลกปัจจุบันโลกเรากำลังวิกฤตในเรื่อง ของความพร้อมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทิศใต้น้ำแข็งละลายหรือส่วนของ ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหลาย ๆ ด้านโดยเฉพาะปีนี้ประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของความร้อนหรือที่เราจะพูดคุยทำตามข่าวสาร

ที่ออกมาในเรื่องของปรากฏการณ์ ในส่วนของตำบลท่าสายเองก็ได้รับผลกระทบมากมายในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องของน้ำอุบโภคบริโภค ตามที่ทางเจ้าพนักงานป้องกันฯ (อนันต์ชัย วงศ์ชัยคำ) ได้นำแจ้งไป

นายสัจด์ อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ทั้งที่ท่าน ผอ. กองช่าง ได้นำแจ้งเกี่ยวกับมาตรการหรือทิศการที่จะแก้ไข ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ซึ่งตรงนี้ ผมขออนุญาตขยายรายละเอียด นิดหนึ่งว่า ในส่วนหมู่ที่ 6 นั้น

ปัจจุบันขั้นตอนการแก้ไขกำลังเข้าสู่ในส่วนของกระบวนการที่เราวางแผน เอาไว้เพราะว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าผมนับระยะเวลาไม่ผิดจากครั้งสุดท้ายที่ผม ได้รับโทรศัพท์ จากท่าน สท. ขออนุญาตเอ่ยนามถึงท่านครับ ท่าน อินทร์จันทร์ ก็คิดว่าน่าจะครบรอบ 1 ปี เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไข ภัยแล้งของหมู่ที่ 6 ซึ่งก็มีกระบวนการที่เข้าไปในพื้นที่หลายครั้งแล้ว มีการพยายามที่จะหาวิธีการหลากหลายทั้งการแก้ไข ทั้งเป็นการปรับปรุง สิ่งที่มีอยู่เดิม จนกระทั่งนำไปสู่ในส่วนของ ท่านผู้บริหารได้ของบประมาณ จากกรม และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างประปาชนิดหอสูง (ถังแชมเปญ) ซึ่งปัจจุบันได้มีดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า

นายสัจด์ อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนสภาพชั้นดิน อาจจะเป็นเรื่องของน้ำใต้ดินน้ำไม่ขึ้น ก็มีการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการเป่าบ่อไปหลายครั้ง โดยงบประมาณของหมู่บ้าน อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้น้ำอเนกประสงค์ของเทศบาล โดยเติมน้ำ ตามระยะเวลาที่ได้คุยกับทางหมู่บ้านเอาไว้ ก็ร่วมยินดีจนกระทั่งนำไปสู่การที่จะขออนุญาตในการเจาะบ่อบาดาลแห่งใหม่ โดยพื้นที่เดิมซึ่งปรากฏว่าจากการตรวจสอบเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนก็ขออนุญาตให้

ถูกต้องก็ติดขัดในขั้นตอนอนุญาตหรือแล้งไปหมด จนนำไปสู่การหารือกัน คิดว่าทุกท่านควรรับทราบว่ามีอาการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนย้ายพื้นที่ลงสู่พื้นที่ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องและปัจจุบันได้มีการเจาะบ่อเราจะมีการตรวจรับ และมีการพิสูจน์ว่าน้ำอยู่ในปริมาณที่เพียงพอที่จะเป็นวัตถุดิบในการเป็น ประปาของหมู่บ้านต่อไป ขั้นตอนในวันนี้ก็คือ การที่จะเติมเต็มอีกขั้นตอน หนึ่งก็คือการที่จะเตรียมพร้อมในการรองรับระบบถังซึ่งเป็นระบบที่สำคัญ ระบบหนึ่งซึ่งขั้นตอนต่อไปก็การย้ายลงสู่ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายรวมทั้งระบบ ไฟฟ้าก็จะต้องมีการเสนอเข้าที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการดำเนินการ ในนี้ก็คือหมู่ที่ 6 กลับมาในเรื่องของรถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นของ

รถบรรทุกน้ำ ซึ่งเหตุและผลนั้น ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่ง ก็คือ นอกเหนือจากนโยบายของทางผู้บริหารที่รับเรื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้น้ำเพื่อการ อุปโภคบริโภค และเรื่องของการเตรียมการแก้ไขปัญหาเรื่องของอค์คิภัย ในพื้นที่และอื่น ๆ ที่สามารถทำได้ตามหน้าที่นี้คือเรื่องของนโยบายส่วนที่มาจากอีกตัวหนึ่งก็มาจากในส่วนของผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับทราบว่าเป็นปัจจุบันใน ส่วนของยานพาหนะหรือว่ารถบรรทุกน้ำ ก็มีอายุคร่าว ๆ ที่จะไม่ต่ำกว่า 10 ปี เราซื้อปี พ.ศ.2551 นับถึงปัจจุบันก็ 11 ปี รวมเข้าถึง 12 ปี

นายสัจด์ आयुยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

2. ในส่วนของการทำงานก็ปรากฏว่าบางครั้งรถบรรทุกน้ำใช้ทั้งเรื่องการจัดส่ง น้ำอุปโภคบริโภค และการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งอีก ด้านหนึ่งของน้ำก็ยังคงดูแลในเรื่องของอค์คิภัยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้บ้านเรือน ของราษฎรไฟป่าหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการทำงานก็ต้องมีการ เพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและพร้อม ที่จะระงับ ป้องกัน ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่างที่ อาจเกิดขึ้นในพื้นที่เรา เน้นที่ว่าในพื้นที่ตำบลท่าสายเป็นหลัก ดังนั้นใน ส่วนของการเสนอญัตติเพื่อพิจารณาใช้เงินสะสมในวันนี้ สำหรับโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่ที่ 6 และโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ หรือชนิดเป็นแบบน้ำซึ่งเป็นไปตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ตามที่ท่าน หัวหน้าสำนักปลัด ได้นำชี้แจงก็มาอยู่ที่ ประมาณ 3 ประการ ยังที่ผมได้กราบเรียนนอกเหนือจากเรื่องนโยบาย

นายสัจด์ आयुยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ของภาครัฐของทางผู้บริหารและเรื่องของอำนาจหน้าที่ความพอเพียง ของเครื่องมือเครื่องใช้ในการเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็เป็นที่มา ของทั้งหมดที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของตำบลท่าสาย เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลทันทีทันเวลาให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ต่อไปก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนเพิ่มเติมจากที่ ทางท่านนายกจากที่ทางหัวหน้าสำนักปลัดและผู้ที่เกี่ยวข้องงานป้องกันสาธารณภัยโดยตรงก็คือปกครองได้รับแจ้งท่านประธานไปยังที่ประชุมและ รับทราบก็เพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นในการพิจารณา จัดซื้อรถบรรทุกน้ำในวันนี้ โดยผมจะเรียกชื่อท่านสมาชิกสภาฯ โดยเรียง

ตามตัวอักษร

นางสาวชวนชม สุขนิത്യ์
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขอแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าจากที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัด
ท่านได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความจำเป็น ก็เห็นด้วยค่ะ

นายถวิล ทิศเขย
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

สนับสนุนเต็มที่ครับ

นายธนเศรษฐม ไคร์ศรี
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

เห็นด้วยครับ

นายนำ สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

เห็นด้วยครับ

นายสมพล จันกุลิ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

1. ด้วยครับในการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ
2. ขออนุญาต สอบถามด้านสถานการณ์ทางการคลัง ซึ่งจะขอสอบถาม
ท่าน ผอ. กองคลัง พอถึงงบประมาณเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ประมาณ
25,000,000 กว่าบาท งบประมาณจะหมดใหม่ ซื้อรถบรรทุกน้ำตอนนี้
แต่ถ้าภัยแล้งเราก็คงจะอยู่ได้นานกันในปีนี้เราจะต้องใช้เงินอีกเยอะ พอดีมันจะ
มีแล้งเหมือนกับทางอีสานเดี๋ยวน้ำท่วม เดียวภัยแล้ง เดียวก็แผ่นดินไหว
มันจะมาตามกันที่นี้เพราะยังใช้เงินสะสมกันอยู่ของผมนอยากจะ
ถามว่าถ้าเงินมันเหลือนี่เช่น 25,000,000 ก็อยากจะได้โครงสร้างพื้นฐาน
เหมือนปีที่แล้วบ้างสักเล็กน้อยแล้วมันเสร็จ ๆ ไปเลยไม่ใช่ว่าอันนี้ไม่เห็นด้วย
ไม่ใช่ผมเห็นด้วยทุกอย่างเพราะว่าปีนี้ เดือนพฤษภาคมมานี้แล้งตลอด ถึงเดือนนี้
ก็ยังแล้งน่าเกือบจะไม่ได้ทำ ตอนนี้มันยังจะแล้งไปอีกประมาณสัก
เดือนพฤษภาคม 2563 ก็จะมีฝนตกๆ ก็ไม่รู้แต่ละหมู่บ้านก็ยังต้องใช้เงินตรงนี้
เยอะอยู่พอดีประปามีแต่น้ำไม่ขึ้นอาจจะเสี่ยงจะได้รบกวน
ทางท่านนายกกว่าเงินส่วนนี้ถ้าเหลือก็คงอยากทำ แค่นี้ครับ ผมเห็นด้วยครับ

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

สำหรับเทศบาลฯ จะจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ก็เห็นด้วยค่ะ
เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะภัยแล้งอย่างเดียว ภัยแล้งเข้ามาทุกอย่างก็แล้งหมด
มันจะเป็นเชื้อเพลิงเชื้อไฟ ปัญหาไฟไหม้ ซึ่งมันจำเป็นเร่งด่วน อย่างที่ผ่านมา

ก็หัวดอยไฟไหม้เสาไฟฟ้าทั้งสองฝั่งหมู่ 6 หมู่ 12 ทางด้านหมู่ 12 เรียกหาน้ำที่ไหนก็ไม่มี อยู่เป็นครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าแจ้งก็ไม่แจ้งไม่มาบอกเหตุผลอะไร รถเสียส่งซ่อม รอโทรหา 191 ก็ขอประสานแล้วผลสุดท้ายก็รอรถดับเพลิงของทางห้วยสักมาขึ้นไฟมันก็ไหม้ไปไกลแล้ว มันก็เริ่มดับไปเองแล้ว แต่ว่า ถัดมามันก็หมู่ 6 อีก

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

ขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งนะคะ ได้จัดส่งหนังสือให้ทางฝ่ายกองช่างประสานงานไฟฟ้าเข้ามาตัดกิ่งไม้ที่มันพาดกับสายไฟอยู่ทางโซนหัวดอย ตั้งแต่ร้านอาหารเคียงดอยไปตามถนนสายหลัก ไปจนถึงบริเวณ 3 แยกหัวดอย ซึ่งต้นไม้ใหญ่มากเลย เข้าไปในสายไฟมันเป็นมาหลายปีแล้ว เขาทำหนังสือมา 3 เดือน ประสานไปถึงฝ่ายบริหารช่วยติดตามให้หน่อยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

นางสำลี เทศสิงห์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

เห็นด้วยค่ะ และก็ขอเสริมกับท่าน สมฤดี ที่แจ้งงานไฟฟ้าตัดกิ่งไม้ที่หน้าบ้านมีต้นมะม่วงหน้าบ้านมันใกล้สายไฟมันสูงขอย้ายกับกองช่างนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

นายสุภาพ ระลาธิ
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

ผมเห็นด้วยครับ เพราะว่าความเจริญของในตำบลท่าสาย กำลังจะไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเอาดูวัตถุทุกอย่างที่ขึ้นมาทุกวันนี้มันมีหลาย ๆ อย่างขึ้นมา และเราต้องเตรียมพร้อมแล้วต้องรีบกับการทำงาน ผมเห็นด้วยครับ

นายอินจันทร์ เครืองแก้ว
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

เพราะว่ารถบรรทุกน้ำมีความจำเป็นจริง ๆ รถบรรทุกน้ำมีคันเดียวมันไม่พอใช้ เดี่ยวโซนนี้ก็มีเหตุโซนนั้นก็จะมีเหตุ มันมีความจำเป็นทั้ง 2 โซน เพราะว่าเราใช้ของร่วมกันมันก็คิดจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันว่าจะไปโซนนี้โซนนั้น เพราะมีความจำเป็นทั้ง 2 โซน รถมันมีงานมันก็ต้องจำเป็นต้องเอาไป ล้างวัดบ้าง ล้างป่าช้าบ้าง มันมีความจำเป็นครับ ขอขอบคุณมากครับ เห็นด้วยครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขอบคุณสมาชิกที่ประชุมฯ ที่ได้แสดงความคิดเห็น
การลงมติให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ
การใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วาระที่ 4.1 พิจารณาเห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
งบประมาณ 2,721,927 บาท

4.1.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
จำนวน 2 ฐาน รวมจำนวน 31,927 บาท

4.1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาสบนดิน
ขนาด 15,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ราคาถังละ 95,000 บาท
รวมจำนวน 190,000 บาท

4.1.3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
จำนวน 2,500,000 บาท

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามรายการที่ 4.1.1 - 4.1.3

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ลา - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

กระผมเองต้องกราบขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทางท่านประธานสภา ทต.
และท่านสมาชิก ที่ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน
ตำบลท่าสายของเรา ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ก็ได้รับทราบทั่วถึงแล้ววันนี้เราก็
ได้รับความเห็นชอบทุก ๆ คนถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนได้ประโยชน์กระผมเอง
ก็ต้องกราบขอบคุณที่ทางสมาชิกสภา ทต. ทุกท่านที่ได้เห็นชอบในเรื่องการ
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ เพื่อบริการประชาชนก็เป็นเรื่องที่ยินดีมาก ๆ ครับ ผมขอ

เพิ่มเติมอีกนิดเดียว ก่อนที่เราจะไปวาระเรื่องอื่น แจ้งด่วนคือ แจ้งด่วนมาของทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เรื่องรถบริจาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เห็นชอบ ในการนำเสนอของทางเทศบาลตำบลท่าสายซึ่งจะใช้รถบริการประชาชนและบริการในงานราชการของทางเทศบาลตำบลท่าสายซึ่งจะได้ดำเนินการจัดการในหน่วยงานราชการซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ทางท่านรองนายก ทต.ท่าสาย ได้แจ้งไป ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกับเทศบาลตำบลท่าสายของเรา ซึ่งจะได้มีรถไว้ใช้ในราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็นรถเก๋งกึ่งรถตู้ จึงเรียนมาที่ประชุมเพื่อทราบผมเองก็ไม่มีอะไร ก็ขอขอบคุณในวันนี้ให้ผ่านไปด้วยดีครับผม

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

สั่งพักการประชุมเวลา 12.00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)

เริ่มประชุมใหม่

เวลา 13.00 น.

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายหรือคณะผู้บริหาร
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ทต.ท่าสาย เสนอที่ประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ

นายอินจันทร์ เกรียงแก้ว
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2

ที่ผมจะพูดคือเรื่องที่มีมันผ่านมาแล้ว แต่ไม่ให้เรื่องดังกล่าวผ่านไปครับ คือ เป็นเรื่องของการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ทำไมในพื้นที่ตำบลท่าสาย ทั้ง 2 โซน ไม่เหมือนการเลย แต่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง จากอีกด้านเป็นหินขาว อีกด้านเป็นดินแดงเป็นส่วนมาก ผมว่ามันเป็นอย่างไรมันไม่รู้คณะกรรมการตรวจสอบหินคลุกเป็นไปอย่างไร ผมอยากรู้ว่ามันเป็นไรอย่างไร ส่วนอันหนึ่งก็ขาว เขาเดือดร้อน ผมมีภาพให้ดู แต่ส่วนของผมมันแดงดินทั้งนั้น นี่ภาพ ทำได้ต่างกันมาก ทั้งขาวทั้งแดง ดูมันเห็นชัดถ้ามันใกล้กันนิดหน่อยผมก็ไม่เดือดร้อนแต่มันแตกต่างกันอย่างไรรู้ไหมไม่รู้พูดมากอะไร ไม่เรียกร้องอะไร แต่พวกผม ที่ผ่าน ๆ มาผมไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย แต่วันนี้มันแตกต่างกันไปจริง ๆ อย่างกระฟ้ากระดิน ผมอยากรู้ว่ามันเป็นมายังไง เป็นไปอย่างไร ครับขอบคุณครับ

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2

เรื่องปัญหาหินคลุกเมื่อวานทางช่างติดต่อกลับไป ขอให้ไปชี้จุดหินคลุก ที่มีปัญหาทั้งเส้น หมู่ 6 หมู่ 12 มีปัญหาทั้งเส้น มันจะมี 3 กอง ก็สรุปถ่ายน่าจะเห็น มันจะเห็นความแตกต่างระหว่างดินเก่าและดินใหม่ไม่ใช่ หินละคะ ดินใหม่ ดินทั้งนั้น หินไม่ถึง 50% และคุณจะทำการเบิกจ่ายเท่ากับ ราคาหินคลุก 100% ไม่เห็นด้วย คิดว่ามีปัญหาแน่นอนคะ ไปดูได้เลยตอนนี้ สำนักสงฆ์หัวดอยรัตนารามทั้งเส้น มันเป็นดินทั้งนั้น คุณไปกองไว้ คือ หินคลุกดิน คือมันไม่ใช่หินคลุก แต่มันเป็นดินคลุกหิน ลงไปฝนไม่ตกมันอัดหนา สภาพดินใหม่ไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา คงไม่มีใครไปขุดทิ้ง เพราะฉะนั้น ถ้าคุณจะจ่ายในราคาเต็ม 100% คิดว่าปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน มันไม่ได้ ปริมาณงานไม่ได้ เมื่อวานช่างบอกว่าจะชี้แจงยังไง บอกว่าเวลาตรวจผม ตรวจรับที่กองหินคลุกคุณไม่ได้ไปตรวจรับหน้างาน อันนี้ คือคำแก้ตัวของช่าง ที่ได้ยื่นมา นี่มาแล้วสู้กันฟังนะคะ มันจะถูกต้องเพียงไหนเราก็ไม่อาจไปตาม เรื่องแต่ว่าเฉพาะหมู่ 12 หมู่ 10 ไม่พอใจในผลงานการหินคลุกในครั้งนี้ และก็คิดว่าไม่สมควรจะเบิกจ่ายให้ ขอขอบคุณคะ

นางสำลี เทศสิงห์
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2

ขอสอบถามทางกองช่าง และอีกเรื่องหนึ่งจะถามว่า กรณีที่ หมู่ 10 ที่มีการนำดินที่ขุดลอกมากองไว้ที่วัดป่าหัวดอย ซึ่งเดียวประมาณเดือน กุมภาพันธ์ปีหน้าจะมีงานฉลองอุโบสถ ถามว่าเราจะดำเนินการปรับเปลี่ยนใช้ พื้นที่ตรงนั้นได้หรือไม่ขอเรียนถามคะ

นางสาวชวนชม สุขนิത്യ์
รองประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขออนุญาต เป็นตัวแทนของสมาชิกสภา ขออนุญาตเรียนถามไปยังผู้ดูแล หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการประชุมประจำเดือนครั้งก่อน ได้มีการพูดคุย ในเรื่องของ การไปศึกษาดูงานในงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงกิจกรรม วัน เวลา สถานที่ ที่จะไปศึกษาดูงานนั้น หากมีความคืบหน้าอย่างไร กรุณาได้แจ้ง ความคืบหน้าทางสมาชิกสภาทราบด้วย

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

- กระผมเองก็ขอบคุณที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องหินคลุกเท่าที่ทางท่าน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้พูดมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีการแก้ไขปัญหาละเอียด ไม่พูดถึงละครับสิ่งที่กระผมเองได้รับทราบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซ้อระวังมาก ๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงิน ดังนั้นการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งทั้งนี้เท่าที่ทางท่านได้พูดมานั้น ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตรวจสอบดูแลเกี่ยวกับพื้นที่ หินคลุกที่ท่าน สท.อินจันทร์ เคื่องแก้ว ที่เสนอมาในรูปภาพเป็นเรื่องที่ดีมาก เยี่ยมผมเองก็ขอขอบคุณในการแก้ไขปัญหาละเอียดจะไม่ให้มีการเกิดขึ้นใน ครั้งต่อ ๆ ไป ดังนั้นการแก้ไขปัญหาละเอียด ผมจะให้ทางที่ประชุมกันผ่านไป ก่อนแล้วจะเข้าไปหารือการแก้ไขปัญหาละเอียดผู้ประกอบการและทางกอง

ช่าง และทางด้านสำนักปลัด ทางนายกจะหารือกันในทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้มันเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่และก็จะไม่ให้เกิดมีการขัดแย้งกันต่อไป อีกเรื่องนี้ขอรับผิดชอบไปดำเนินแก้ไขปัญหาค่ะ

**นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย**

- ส่วนเรื่องที่ท่านสำลี ได้ชี้แจงประเด็นเรื่องการตรวจสอบซึ่งได้ดำเนินการแจ้งมาหลายครั้งหลายคราเป็นปีมาแล้ว จากพื้นที่ในการชุดร่องบ้านหมู่ 10 ห้วยอ้อม นำมาวางไว้ที่พื้นที่บริเวณวัดป่าห้วยอ้อมพื้นที่นั้นได้ดำเนินการมาตอนนี้ เป็นป่ารกและชี้แจงแจ้งไปยังท่าน ผอ. กองช่าง และแจ้งไปยังโดยเฉพาะท่านปลัดหารือกันว่า แก้ไขปัญหาควรจะนำในพื้นที่ พื้นที่ตามระเบียบนั้น ปรากฏย้าย ถ้าแจ้งเขาเราก็ไม่มีบจะเองบที่ไหนมานอกจากทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่หมู่ที่ 10 นั้นแหละว่าจะแก้ไขอย่างไรโดยวิธีไหน ซึ่งการที่จะไปโดยวิธีการใด ๆ นั้น ผมเองก็ควรจะหารือท่านปลัดและท่าน ผอ. กองช่างอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้รับดำเนินการจัดการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน ซึ่งทางวัดก็ต้องการมานานแล้ว และกระผมเองก็ไม่ได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 เพื่อการแก้ไขปัญหานั้น มันเป็นป่าขึ้นรกรุงรัง พื้นที่นั้นมันเป็นพื้นที่ของบริเวณวัด เพื่อใช้ในกิจกรรมประเพณี เป็นกิจกรรมของวัด เพราะว่ามีเศษวัตถุหรือเศษดินที่นำมากองไว้ทับถมไว้ในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นต้องขอคุณที่ประชุมในวาระอื่น ๆ ในวันนี้การแก้ไข ปัญหา ผมขอเรียนถามไปยังท่าน ผอ. กองช่าง ท่านปลัดผู้มีรับผิดชอบอีกส่วนหนึ่ง ครับขอเรียนเชิญถาม ผอ. กองช่าง การแก้ไขปัญหาเรื่องกองดินที่ติดอยู่บนพื้นที่ หมู่ 10 บริเวณลานวัด ขอเรียนเชิญครับ

**นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง**

ในส่วนของผม ผมไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับดำเนินการขนย้ายดิน เดี่ยวจะประสานทางงานนิติกร ถ้าอาจดำเนินการขนย้ายดินออกจะต้องมีวิธีการอย่างไร เดี่ยวผมจะนำรายละเอียดเรื่องนี้ประสานไปนิติกรอีกที่ครับ ขอขอบคุณครับ

**นายอินจันทร์ เครืองแก้ว
สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย เขต 2**

ฝากท่านนายก และฝ่ายบริหารด้วย ให้ดูแลการทำงานของลูกน้องท่านหน่อย การทำงานแต่ละครั้ง เราอยู่ด้วยกันมา 2-3 สมัย เราไม่มีปัญหากันแต่มาปีนี้ มันจะเป็นแบบ 2 มาตราฐานไปไหม ผมน้อยใจ ครับขอบคุณครับ

นายสัจด์ อายูยีน

สำหรับผมก็คงจะย้อนกลับมาประเด็นเรื่องอื่น ๆ นิดหนึ่ง ก็คิดว่าเรื่องของ

ปลัด ทต.ท่าสาย

การจัดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ ขออนุญาตจะพูดภาพรวม คงไม่เจาะลงว่าเป็นเรื่องไหนก็คิดว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกฝ่ายที่มาอยู่รวมกัน ณ ที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะมาจากการเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น ทางผู้บริหารก็ดี ท่านสมาชิกสภาที่ดี อีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือ ทางข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างทุกท่าน ผมเข้าใจว่าในเบื้องต้นการที่เรารวมตัว กัน ณ ตรงนี้

นายสัจด์ आयुยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

1. เรามีความตั้งใจที่จะมาทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นที่ตั้ง ไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาหวังในเรื่องอื่นที่มันไม่ถูกต้อง หรือที่ได้มาเพื่อจะทำให้เกิดความขัดแย้ง ปัญหาทุกอย่างมันอาจจะมาจากทุก ๆ ฝ่ายมีความตั้งใจ มีความต้องการที่จะทำงาน ให้เต็มที่ อาจจะเกิดจากการประสานงาน อาจจะเกิดจากการที่เรามีความเข้าใจที่ต่างกัน แต่สุดท้ายผมเข้าใจว่าทุกกิจกรรม ทุกโครงการ ทุกกระบวนการ ล้วนแต่มีเป้าหมาย ก็คือ ในการที่จะเข้ามา เพื่อพัฒนาตำบลท่าสาย มาแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปาก เรื่องท้อง เรื่องถนน ไฟฟ้า ประปา อาทิ เช่นตรงนี้ ดังนั้นในความตั้งใจของ ทุก ๆ ฝ่ายอาจจะมีย่อปัญหาเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่จะสามารถสร้างความเข้าใจ ร่วมกันได้ โดยการอาจจะเหมือนที่ท่านประธานได้นำเรียนก็คือ ปรัชญาหรือ ร่วมกันดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิจารณา ร่าง งบประมาณรายจ่าย หรือว่าการพิจารณาโครงการที่สำคัญๆ มักจะมีการเชิญ มาพูดคุยกันอยู่เสมอเพื่อหารือแนวทางไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนเช่นเกี่ยวกับ

นายสัจด์ आयुยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

การรับรองรายงานประชุมที่ทุกท่านเสนอมาว่าให้ท่านนั้นท่านนี้ตรวจก่อน ผมรับมาหมด และก็จะมีหรือท่านประธานท่านไหนก็แล้วแต่ที่จะนำไปสู่ใน ส่วนของการสร้างความเข้าใจท่านไหนก็แล้ว แต่ที่จะนำไปสู่การลดขั้นตอน ก็สามารถแก้ไขได้สามารถทำในแนวปฏิบัติใหม่ได้ ดังนั้นผมไม่ใช่เป็นเรื่องที่ จะไม่สามารถแก้ไขได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกฝ่ายต้องเปิดใจยอมรับทุกฝ่ายต้อง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน อะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถที่จะแก้ไขได้โดยเบื้องต้น

ก็หารือกันก่อน บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหามาไปสู่เรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตำบลท่าสาย ท้องถิ่นอื่นที่เราพอจะทราบกันอยู่เป็นราว ๆ นะว่าเยอะแยะไปหมดมีหน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าจะเป็น สตง., ปปช. เข้า และเกิดค่าที่ไม่ว่าจะเป็นที่ฝ่ายการเมืองก็อาจจะได้รับโทษทัณฑ์ ฝ่ายข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ได้รับโทษทัณฑ์ มันไม่คุ้มครับ ผมดูละ เราต้องคิดถึงครอบครัวต้องคิดถึงสิ่งที่มีมันเกิดขึ้นคงไม่มีใครหรอกอยากให้เกิดขึ้น เพราะว่าถ้าไม่เจอกันตัวเองจะไม่รู้ละนั่นอะไรหลาย ๆ อย่างผมคิดว่ามันสามารถที่จะคุยกันมันสามารถที่จะหารือแนวทางที่จะนำไปสู่สร้างความเข้าใจกันได้ก็ตรงนี้คงไม่เจาะว่าเป็นเรื่องไหนแต่หมายความว่าทุกอย่างผมเข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะให้มันเป็นอย่างนี้เราก็ลองศึกษาพฤติกรรมดูแล้วกันเมื่อกี้จะผ่านมามันเป็นอะไรยังไง มันอาจจะเกิดจากความตั้งใจจริงการทำงานแล้ว ปัจจุบันมันมีการตรวจสอบเยอะแยะไปหมดมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรอย่างหนึ่งที่ทำแล้วปลอดภัยกับทุกภาคส่วนผมขอแนะนำเรียนในภาพรวม

นายสัจด์ आयुยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

2. ในเรื่องของการศึกษาดูงานตามที่ท่านรอง ขวณชม รองประธานสภา ได้นำเรียนเชิงปรึกษาหารือ เดี่ยวคิดว่าตรงนี้มีแนวทางในการดำเนินการ ส่วนที่รับผิดชอบสำนักปลัด แต่ผมคิดว่าในส่วนของการที่จะระบุความชัดเจนตอนนี้เราก็มีการกระทำโครงการเรียบร้อยแล้ว คือ ถ้าไม่ได้ทำคงไม่ผ่านมาเป็นเทศบัญญัติ ปี 2563 แต่มันสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อรายละเอียดในโครงการได้ ดังนั้นตรงนี้ก็ขอฝากให้ท่านหัวหน้า สิงขร แสงจันทร์ ซึ่งท่านเองเป็นหัวหน้าสำนักปลัดและก็ดูตามเนื้องานแล้ว โครงการทัศนศึกษาดูงานฯ ก็คงจะไม่พันความรับผิดชอบของสำนักปลัดก็เป็นต้นเรื่องที่จะเป็นเจ้าภาพในการประสานกับทางท่านสมาชิก และส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่วนบริหารเพื่อจะได้หาข้อสรุปที่ได้ประโยชน์ต่อองค์กรต่อใคร ต่อข้อระเบียบกฎหมายในเรื่องของการประหยัดงบประมาณ ดังนั้น คิดว่าตรงนี้มีมันถูกกำหนดไว้ในเทศบัญญัติมันถูกระบุห้วงระยะเวลาการดำเนินการไว้ในแผนดำเนินงาน ซึ่งผ่านคณะกรรมการฯ ชุดที่เกี่ยวข้อง ท่านนายกเองได้ประกาศไปเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้นจึงฝากท่านหัวหน้าสิงขร ที่จะปรึกษาหารือกันผมเองก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่จะปรึกษาหารือร่วมกับภาคหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท่าน ผอ.กองคลัง อีกท่านหนึ่ง เพราะว่าต้องหารือกันในเรื่องของงบประมาณเพราะปัจจุบัน บรรลุในส่วนของต้นปีงบประมาณเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่ทราบเพราะว่า ปีนี้งบประมาณแผ่นดินอยู่ในขั้นตอนอยู่ในวาระของการตั้งคณะกรรมการการ ประณัติ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา รวมไปถึงงบประมาณ มกราคมหรือกุมภาพันธ์ ของปี 2563 ที่จะเข้าสภาวาระที่ 2 3 ตามระเบียบต่อไป

นายสัจด์ อายุยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

3. เรื่องของกองดินที่จะเรียนเสริมทางท่าน ผอ. กองช่าง เรื่องนี้จริง ๆ เป็นเรื่องเก่าและก็เป็นเรื่องที่ได้มีการหารือกันถึงทิศทางที่จะดำเนินการ ต้นเรื่องก็คือในส่วนของการแก้ไขปัญหา หมู่ที่ 10 เกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ เพราะหมู่ที่ 10 มีระบบประปาบนผิวดิน ไม่ใช่ประปาบาดาล ดังนั้น หนองน้ำหรืออ่างห้วยฮ่อม ต้องได้รับการปรับปรุง ผมจำได้ไม่แน่ชัด ว่ามันเป็นปี 2559 หรือปี 2560 ซึ่งได้มีการดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ แล้วไม่มีพื้นที่กองดิน ซึ่งหมู่บ้านได้มีการหาพื้นที่ชั่วคราวที่จะกองดินนั้น เป็นบริเวณพื้นที่หมู่บ้าน ได้มีการทำประชาคมในการกำหนด ปัจจุบันได้มีการตอบข้อหารือกับทางหมู่ที่ 10 เรียบร้อย แล้ว ส่วนสิ่งที่ จะดำเนินการต่อไปก็คงจะเป็นลักษณะตอนนี้เท่าที่ผมทราบเบื้องต้นคือ หมู่บ้าน เองก็ไม่ต้องการใช้ดินแม้แต่ในจุดที่เอาดินไปกองไว้ ก็ไม่โดนการปรับ เพราะว่าความเหมาะสมมันมีอยู่แล้วปรับไปก็อาจจะสูงขึ้นดังนั้นดินตรงนี้ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่สามารถที่จะนำไปจำหน่ายบริเวณจะ จำหน่ายได้ต้องเข้าระเบียบวิธีของทางราชการ เกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ ในทรัพย์สิน อันเป็นที่สาธารณะแผ่นดินก็ต้องว่าตามกระบวนการ

นายสัจด์ อายุยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

เสนอเรื่องไปทางอำเภอหรือทางจังหวัดนี้คือทางระเบียบนี้ผมพูดถึงตาม ระเบียบดังนั้นกรณีที่ไม่จำหน่ายก็เป็นการขออนุญาตขนย้ายดินไปใช้ใน ประโยชน์ที่เป็นกิจการสาธารณะประโยชน์มันไม่จำเป็นต้องเป็นหมู่ที่ 10 มันจะเป็นหมู่บ้านอื่นก็ได้แต่หมายความว่ามันอาจจะมีการใช้จ่ายในการ ขนย้ายแน่นอน 2 สิ่งที่จะนำไปต้องระบุจุดพิกัดให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง ของที่สาธารณะหรือไม่ อันนี้ คือ ประเด็น ดังนั้นกรณีที่จะย้ายออก ย้ายออก เราจะไปไหนต่อดังนั้น ถ้าจะให้มันจบอาจจะย้ายออกแล้วก็นำไปทำที่เป็น ประโยชน์ในที่ที่เป็นสาธารณะถมที่ดินที่เป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะหน่วยงาน รัฐสามารถขอได้ โรงเรียน อื่น ๆ สามารถขอได้ แต่ต้องเข้าตามกระบวนการ

อันนี้นำเรียนเป็นเบื้องต้น ว่าตรงนี้ก็ ผอ. กองช่าง ก็ได้รับไป ก็คงจะเป็นการ
ปรึกษาหารือและก็มีมันไม่พื่นที่จะต้องคุยกับหมู่ที่ 10 ในเบื้องต้นก่อน

นายสัจด์ อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

4. สำหรับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะนำเรียนผ่านท่านประธาน ไปยังที่ประชุม
ไปยังผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็เป็นเรื่องที่ ทางจังหวัดฝากมาเกี่ยวกับเรื่อง
เดินวิ่ง เป็นของจังหวัดเชียงรายเป็น มินิฮาร์ทมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
จะดำเนินการไปวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงนี้มีที่สำคัญในการวิ่ง
ครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ อยู่ 2 ประเภท ประเภทที่ 1
เป็น VIP ราคา บัตรละ 1000บาท VIP ก็จะมาประกอบด้วยเป็นค่าสมัคร
600 บาท แต่ก็ได้รับเสื้อโพลี หมวก เหยียดชูบของพร้อมกล่องที่ระลึก
มูลค่า 400 บาท รวมประเภท VIPเท่ากับ 1,000 บาท ส่วนประเภทบุคคล
ทั่วไปราคา 400 บาท สำหรับประเภทบุคคลทั่วไปก็จะได้รับ ของ คือ
เสื้อคอกรม+เหยียด ที่ระลึกงานวิ่งไม่ได้กล่องของเหยียด ได้แก่เหยียด
มูลค่าเป็นค่าสมัคร 100 บาท ถ้าเสื้อ+เหยียด 300 บาท รวมแล้วเป็นเงิน
400 บาท ในส่วนของประเภท VIP มีระยะทางสามารถเลือกลงได้ทั้ง
2 ระยะ อาจจะ มี 2 ระยะ คือ 10 กิโลเมตร หรือท่านอาจจะวิ่งอีกระยะหนึ่ง
ก็ได้ คือ 4.4 กิโลเมตรก็ได้ ก็ฝากสำหรับผู้ที่ป็นนักกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพ
เช่นท่าน สท ถวิล คิดว่าไม่พลาดงานนี้ เดียวขอชื่อท่านเป็นระดับ VIP เลย
ส่วนท่านนายกสมัครไปแล้ว ท่านสมัครเป็น VIP 1,000 บาท ผมเองก็สมัคร
แต่ผมเอา 400 บาท เพราะผมเพิ่งเริ่มต้นการเดินวิ่งไม่สามารถจะไป
1,000บาท ได้ สุขภาพทั้งหลายขอความร่วมมือเป็นงานที่เกี่ยวกับเฉลิม
พระเกียรติเดินวิ่งก็เชิญไปสมัครทางงานแผนฯ จะได้แจกเอกสารให้ทุกท่าน
ท่าน ผอ.กองการศึกษา เท่าที่จำได้ ตอนนี่ก็ไม่วู้ว่าทาง ผอ.กองคลัง
ท่านหัวหน้าสำนักปลัด ท่าน ผอ.กองช่าง หัวหน้าฝ่ายก็ไปก็คง อย่างน้อยก็ไป
เป็นเพื่อนปลัด เราเดินไปกันคุยไปกันเอาสัก 400 ก็พอละท่านประธานคงจะ
ไปขอตั้งเป้ามีหนังสือมาว่า

นายสัจด์ อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ขอความร่วมมือท้องถิ่นละไม่ต่ำกว่า 20 คน ตอนนี้นั้นมีไม่ถึง 10 คนเลย
ก็ร่วมมือนะครับ ทางนครธรรมก็หาสุขภาพเหมือนกัน
ท่านชวนชมก็หนึ่งในนั้น ท่านพิมพ์จันทร์ก็ด้วย วิ่งด้วยกันได้ก็ลองดูเพื่อ
สุขภาพ ทุกๆท่านก็ลองดู ก็สำหรับผมเองเรื่องทั่วไปก็คงจะมีเรื่องแจ้ง

ผ่านท่านประธานสภาไปยังที่ประชุมเท่านี้ก็ขอบคุณครับ เดียวไปสมัคร ก่อนกำหนดการเดียวตามมาที่หลัง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ค่ะ จะเริ่ม สตาร์ทเวลา 6.00 โมง สตาร์ทเส้นชัยกับจุดสตาร์ทอยู่ที่สนามศาลากลาง จังหวัด ครับ

**นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย**

มีหนังสือเรื่องการสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่น เรียน นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง อ้างถึงหนังสืออำเภอเมืองเชียงรายที่ ขร 0023.6/5539 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0807.2/ว3918 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 จำนวน 1 ชุด ตามที่อำเภอเมืองเชียงรายได้แจ้งกำหนดการอบรมสัมมนา ปัญหาการดำเนินงานสภาท้องถิ่นที่ผ่านมาเพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการ

**นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย**

บริหารประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พิจารณาส่งประธานสภาฯ รองประธานสภาท้องถิ่น และ เลขานุการสภาฯ ประธานส่วนท้องถิ่นเข้าได้รับการอบรมสัมมนาปัญหา การดำเนินงานกิจการท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือกลยุทธ์ในการ บริหารกิจการประปาของปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 21- 24 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่เอกิต จังหวัดเชียงราย สำนักงาน ส่งเสริมจังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมท้องถิ่นได้พิจารณา กำหนดสมบัติ เพิ่มให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การตั้งกิจการที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร เข้ารับการ อบรม สัมมนา การดำเนินงาน ประปาท้องถิ่นที่ผ่านมาเพื่อกลยุทธ์ ในการบริหารงานบริหารกิจกรรมประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบ

**นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด**

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภานะครับ ก็เพิ่มเติมนิดเดียวครับศึกษาดูงาน ตรงนี้ตั้งแต่ผมก็ได้รับมอบหมายจากสภาฯ และก็ทางคณะผู้บริหารและ ทางท่านปลัด ในการเตรียมความพร้อมมากที่คุยกันครั้งล่าสุดประมาณ เดือนที่แล้วก่อนทำเทศบัญญัติ ท่านปลัดก็ย้ำว่าจะระบุไปเลยหรือเปล่าไป ที่ไหนอย่างไร ตอนนั้นก็คุยกันไว้ระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสภาเตรียมการ อยู่ทีก่อนที่ประมาณก่อนสงกรานต์ กลุ่มเป้าหมายที่คุยกันตอนนี้ไปหาจังหวัด เวลาจะเอาไปทั้งตำบลหรือเปล่า หรือกลุ่มเป้าหมายการปกครองหรือเปล่า

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

ตรงนี้ก็เตรียมการไว้แล้วในส่วนที่ว่าคำแนะนำจากผู้บริหารหรือว่าทางสมาชิกสภาจะไปไกล ๆ หรือใกล้ ๆ รับฟังมาเยอะแล้ว ตอนนั้นก็ว่าความชัดเจนแล้ว ขอให้สั่งการมาได้ ในส่วนผมมีความพร้อมในการหาวิทยากรในส่วนในเรื่องราว ที่เราจะอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเกิดความสัมพันธ์ความรู้ต่าง ๆ ก็พร้อมที่จะดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ ขอนำเรียนครับ

-วันก่อนผม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ไปดูเรื่องรถที่จะได้บริจาคให้เทศบาลฯ จากโรงพยาบาลประชาชนุเคราะห์ พอดีก็ได้ไปดูเบื้องต้นเป็นรถตู้ แต่ก็ไม่ใหญ่มากนัก ซึ่งจะคันเล็กกว่าของเรานิดหนึ่ง แต่เราต้องนำมาซ่อมแซมเอง โดยได้รับแจ้ง และเป็นข่าวดี พอทางโรงพยาบาลฯ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเข้าไปรับรถดังกล่าวในวันนี้ตามที่ท่านนายกฯ ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ครับคือรายละเอียดยังไม่ทราบ ว่ารถอยู่ในสภาพไหน ถ้ารับมาสภาฯ ก็ต้องเห็นชอบ ต้องผ่านสภาก่อน สภาเห็นชอบแล้วได้รับ ได้รถ ได้ไปเอามา หรือเราจะปรึกษากันก่อนว่าทำยังไงจะได้รถมาเดียวปรึกษาท่านปลัด ท่านผู้รับผิดชอบ ท่านหัวหน้าสิงขร ท่านนายก เราจะรับมาโดยภาระการณไม่ได้อันที่เขาวางมันจะเป็นมิตรระเบียบที่ให้มา เชิญท่านปลัดเสริมครับ

นายสัจด์ आयुยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ครับในประเด็นเกี่ยวกับรับโอนทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์หรือพัสดุจากหน่วยงานในฐานะเป็นภาพหน่วยงานแห่งรัฐด้วยกัน ผมอ่านนำเกริ่นไปก่อนอาจจะไม่ครบถ้วน อาจจะไม่ต้องอะไรยังไรบกวนท่าน ผอ.สมชาย ได้ช่วยอธิบายเสริมผมนิดหนึ่ง ก็คิดว่าแนวทางในการรับโอนพัสดุโดยเฉพาะที่เป็นรูปครุภัณฑ์มีแนวทางกับที่เราเคยถือปฏิบัติมาหลาย ๆ ครั้งไม่ว่าจะเป็นในการรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์ที่เป็นครุภัณฑ์ล่าสุดก็เป็นครุภัณฑ์ คือ เครื่องผสมปุ๋ย หรือถ้าน้ำก็จะมีขั้นตอนของการรับอยู่ แต่ประเด็นตรงนี้นั้นเกิดจากหน่วยงานของเราเองมีความเห็นว่าพัสดุดังนั้นหมายถึง ยานพาหะ ในส่วนของทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ น่าจะมาเสริมศักยภาพให้กับหน่วยงานเราได้ ดังนั้น มันจะมีกระบวนการระเบียบของมัน เช่น อาจจะต้องมีการตั้งดำเนินการของผู้แทนเพื่อดูและตรงนี้อาจจะนำมาแจ้งที่ประชุมสภาฯ และขั้นตอนสุดท้ายต้องเป็นมติของที่ประชุมสภา ที่รับหรือไม่รับให้มันเป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลนี้ ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิด รบกวนท่าน ผอ.กมลกลิ้ง ถิ่นแนวทางเกี่ยวกับการรับพัสดุ ว่ามีแนวทางหรือทิศทางทางปลัดได้นำเรียนท่าน

ประธานสภาผ่านที่ประชุมหรือไม่ เพราะว่ารับทราบจากทางท่านรองนายก ท่านนำพาว่าวันนี้ทางโรงพยาบาล จะให้ทางเทศบาลไปปรับอาจจะเร็ว ๆ นี้

นายสัจด์ อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ดังนั้น วันนี้เราไม่ทราบมาก่อนซึ่งมันไม่สามารถที่จะนำบรรจุเป็นวาระได้ เพราะว่ามันอาจจะขาดในเรื่องรายละเอียดอีกส่วนหนึ่งคือส่วนรายละเอียดของสภาพหลาย ๆ อย่างก็ลัดไปตามสภาพยังไงผมก็เห็นละท่านนายกเอง นำให้ดูเป็นการส่วนตัวก็ถือว่าดูตามสภาพแล้วเป็นรถที่ถ้านำมาตอนนี้เราไม่ทราบว่าสภาพรถเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดอยู่ในสภาพที่ดีก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานได้ยิ่งดี แต่ตอนนี้เราไม่ทราบว่าสภาพรถเป็นยังไง แต่ถ้าเกิดอยู่ในสภาพที่ดีก็สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานได้ อย่างดียิ่งแต่ตอนนี้เราไม่ทราบว่าสภาพเป็นอย่างไร ดังนั้น นิดหนึ่งเดียวให้ท่าน ผอ.กองคลัง หรือ ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าสิงขรก็ได้ ช่วยเสริมผมนิดหนึ่ง ขอขอบคุณครับ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอเสริมท่านปลัด เทศบาลตำบลท่าสายก็มีหลายครั้งที่ผ่านมาในการรับมอบพัสดุจากหน่วยงานอื่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้ทักพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมี เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น ฯลฯ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตอนนี้ คือ ท่านรองนายกนำพา มาแจ้งว่าจะมีการโอนรับสิทธิ์เป็นรถยนต์ ตอนนี้เรารับแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแต่ยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบ เพราะทราบว่ารถดังกล่าวไม่ใช่ของใหม่ ดังนั้น เหมือนหลาย ๆ ครั้งที่เราแต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากท่านนายกหรือให้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ไปตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน คือคิดว่าหลักความคุ้มค่าว่าตอนนั้นที่เราไป ดู รถที่เป็นรถเบนซ์ ตรวจรับการซ่อมแซมอะไหล่มันแพงไม่คุ้มค่าเราก็ปฏิเสธไปตอนนี้เท่าที่พูดคุยกับหัวหน้าสิงขร รู้สึกว่ารถมีสภาพการใช้งานดีเพียงแต่ว่าสตาร์ทไม่ติด

ยังงใจในส่วนนี้ผมก็ถือว่าเราทำตามขั้นตอน คือ ต้องตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนและก็นำเข้าสภาเพื่อ ขออนุมัติสภาฯ ในเรื่องของการรับมอบพัสดุต่อไป ในส่วนของผมก็ขอเสริมเพียงเท่านี้ครับ

**นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด**

ครับจากการไปดูสภาพรถสภาพไม่มีปัญหา มันทรงเหมือนโตโยต้าอัลพาส รูปทรงและราคาก็ล้ากว่า แต่ตอนนี้สตาร์ทไม่ติด ยามรักษาการที่อยู่ตรงนั้น บอกว่าไม่ได้สตาร์ทมาเกือบปีประมาณนี้ แต่ยังไม่กล้าเร่งด่วนหรือท่านนายกฯ สั่งการก็จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการวันนี้ เพื่อตรวจสอบสภาพรถ และรีบแจ้งไปทางผู้บังคับบัญชาทราบก็ยิ่งเข้าสู่กระบวนการที่ท่าน ผอ.กองคลัง ได้เรียน แต่ที่ต้องเข้าสภาฯ จะทำอย่างเร่งด่วนที่สุดเพราะว่ามันเป็นน้ำใจที่ทางโรงพยาบาลฯ เขามอบให้แล้วหน่วยงานของเรา ขอขอบคุณครับ

**นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย**

ตามขั้นตอนที่นำเสนอของทางหน่วยงานราชการ ของโรงพยาบาลเชียงราย-ประชาชนุเคราะห์ ฝ่ายพัสดุของทางโรงพยาบาล ที่ได้แจ้งมายังเทศบาลฯ ต่าง ๆ พื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงราย ซึ่งครั้งแรกที่เทศบาลฯ เดินทางไปมีรถตู้เขาได้ไป 2 คัน ที่นี้รถที่เขาจะประกาศเร่งด่วนนั้นก็จะมีเทศบาลตำบลห้วยสัก เทศบาลตำบลท่าสาย เทศบาลตำบลดอนชัย และเทศบาลตำบลแม่ข้าวต้ม เทศบาลตำบลท่าสุต เทศบาลตำบลนางแล และเทศบาลตำบลแม่สาย ไปรวมตัวกันเพื่อจะขอรถยนต์ประเภทต่าง ๆ เพื่อที่จะนำมาใช้เทศบาลแต่ละแห่ง ทางเทศบาลตำบลท่าสายนั้น กระผมเองก็ได้รับเมื่อต้นเดือนที่แล้วที่ผ่านมาซึ่งเขาบอกว่าจะมีการประชุมหารือหรือแนวทางการขอรับครุภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลจะมอบให้เทศบาลอื่น ๆ เท่าที่ไปรอ และรับทราบแต่มันต้องมีนำเสนอข้อมูล การนำไปใช้ในงานต่าง ๆ ขั้นตอนที่ว่าใครให้ละเอียดดีมากกว่ากัน หนังสือทำเรื่องไป ซึ่งได้มาหารือทางหน่วยงานของสำนักปลัดส่วนที่ได้เรียนไปและได้นำท่านสิงขร และท่านเข้าไปดู ต่อมาก็เอาท่านประธานสภาไปดูว่ามีความเหมาะสมขนาดไหน

**นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย**

ซึ่งต้องการที่รายละเอียดแต่ละเทศบาลใครให้รายละเอียดดี ประโยชน์ที่ใช้ดีทางเราเองก็ได้รับคำแนะนำมาก่อนซึ่งความถูกต้องไม่ได้มีรถนี้แค่คันเดียว มี รถ 3 คันที่รออยู่ตรงนั้น แต่รถใครเป็นรถที่ใช้ได้เหมาะสมสะอาดอยู่ใหม่อยู่ ใหม่คือที่ของเราที่ได้ขอไป ซึ่งวันนี้ได้รับมอบหมายให้ท่านรองนำพาท่านเลขานุการฯ เข้าไปประชุมร่วมพิจารณาจากโรงพยาบาลเชียงรายประชาชนุเคราะห์ทางตำบลท่าสายของเราได้รถคันใดรถอีก 2-3 คันนั้นไม่รู้เทศบาลอะไรได้ไปบ้างกระผมเองก็เรียนมายังที่ประชุมเพื่อทราบการดำเนินแก้ไขปัญหายังที่ท่านปลัดได้คุยทางท่านประธานสภาได้ชี้แจง

ไปทางพัสดุของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย และทางหัวหน้าสิงขร ได้ชี้แจงเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทำแล้วต้องเข้าสภาอยู่ดี เพราะความเห็นชอบ ถ้าว่าเราซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเอาเงินนั้นไม่เป็นไรไม่มีปัญหาและแจ้งไปยัง ที่ทางพัสดุ ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้ทราบเขาก็จะมีคน รongรับอยู่ 4-5 เทศบาล ซึ่งตรงนี้ความไวใครจะได้รถคันนี้เป็นที่หมายปรอง ของเทศบาลอื่นๆ ทั้งนี้แหละก็เลยเรียนไปยังท่านประธานสภาที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเพื่อทราบผม ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมมาเพียงเท่านี้ ครับผม

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

ตอนนี้มันต้องไปดูก่อน ต้องรอช่างไปดูก่อนว่ามันสตาร์ทไม่ติดสาเหตุอะไร เป็นที่เครื่องยนต์ หรือต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ว่าจะติดไหมมันมีหลายอย่าง คือ อยากรู้เราได้มาได้มาแล้วเราก็มียากซ่อมถ้าสตาร์ทติดก็เอามาเลย ถ้าซ่อมนิดเดียวก็ไม่เป็นไร แต่เราไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนรับซ่อมต้องเอาช่างไปด้วย เป็นรูปทรงเป็นรูปร่าง รถใหม่อยู่นะ รถรุ่นนี้สภาพดี รถฮุนได ถ้าสภาพ เห็นชอบอนุญาตใหม่ ได้ใหม่ขออนุญาต ถ้ารถเป็นรถมือเดียวเอาเออะ ซ่อมก็ช่างมันผมว่าดีกว่าไปซื้อแพ่ง เป็นหลาย ๆ แสน บอกข้อมูลคร่าว ๆ ว่าปีอะไร ต้องตรวจสอบเอกสารจากทางโรงพยาบาลฯ ก่อนครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ขออนุญาตเอาเข้าวันนี้เลย เห็นชอบเลยได้ไหม ปรีกษาตอนนี้ได้ไหม ที่จริงมันไม่มีรายการซ่อมมันก็เอาไว้ก็ดี

นายชัยยศ หม่อมพุกูล
นายก ทต.ท่าสาย

พรงนี้การที่จะรับหรือไม่รับ เขาให้ไปเอาเลย เพราะว่าแจ้งเขาแล้ว ทั้งนี้รถที่ทำเขามอบให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นรถที่ใช้แล้ว แต่ยังคงสภาพดี ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้รับงบประมาณมาจัดซื้อรถยนต์ใหม่เพิ่ม จากโครงการวังคนละก้าว ของตูนบอดี้ส์แลม ทั้งนี้ก็แจ้งมายังที่ประชุมฯ ผมเองก็ได้มอบหมายให้ท่านหัวหน้าสิงขร เขียนรายละเอียดความต้องการ ของหน่วยงานเรานำมาใช้อย่างไร ท่านรองนำพาก็ได้แจ้งว่า นำไปใช้อะไร ในราชการของเทศบาลฯ เช่น งานติดต่อราชการ ไปใช้ในรับพระสงฆ์ นำไปแจกเบี้ยเลี้ยงชีพไปแจกเบี้ยผู้สูงอายุของตำบลท่าสาย ติดต่อประสานงานจังหวัดเชียงราย เพราะฉะนั้น จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ ถ้าเราไม่เอาวันนี้ พรงนี้เราก็ไม่ไปเอา ถ้าจะเอาพรงนี้ก็ไปเอาเลย

นายนำ สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

ผมว่าเอาเลยเอาวันนี้ นำเข้าเป็นญัตติด่วนเลย เพราะมันจะได้อย่างที่ท่านว่า เมื่อสักครู่นี้ทุกอย่าง ผมว่าดี ๆ ผมว่าเอาเลยครับ ขอขอบคุณครับ

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว

ครับสมมติว่าถ้ามันเอาไป มันต้องผ่านสภาใหม่ ถ้ามปลัดต้องผ่านสภาใหม่

สมาชิกสภา ทต. เขต 2

อยากได้รถยนต์ก็อยากได้นะครับ แต่ขั้นตอนมันถูกต้องต้องเรียนสอบถามท่านปลัดครับ

นายสังต์ อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ผมสงวนในความเห็นว่าจะรับหรือไม่รับเพราะความเห็นเป็นของสภาฯ ผมจะพูดในกระบวนการก็คงไม่ต่างจากที่ผมได้เรียน ผมกับท่าน ผอ.กองคลัง แจ้งเหมือนกันว่า คือเราเป็นคนหนังสือไปขอรถเขาพูดถึงก็ หยิบยกเหตุการณ์ที่เราขอรถ ของ กรุงเทพฯ เราขอเขาที่วันนี้มันด่วนก็คือเราที่ไม่รู้ว่าเขาจะตอบกลับมาจริงๆถ้าตอบกลับมาสัก 3 วัน เราทำเรื่อง อาจจะไปดู คือจริง ๆ เป้าหมายมีความรู้สึกอยู่แล้วว่าอยากจะได้ไม่ได้ รู้อยู่แก้ไขแต่ครั้งนี้ถ้าเอามันก็เหมือนต้องรับ แต่ขั้นตอนของการรับเพื่อให้งานเป็นทรัพย์สินสมบัติหรือเป็นทรัพย์สินตามระเบียบวัสดุมันต้องเข้าสภาที่นี้ของเรา เพื่อวันข้างหน้า เช่นสิ่งแรกที่จะต้องทำถ้ามันต้องซ่อมของที่เราจะซ่อมต้องเป็นทรัพย์สินของเรา เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ได้มาทรัพย์สินแน่นอน ต้องผ่านสภา อย่างถามผมไม่ผ่านสภาได้ไหม ก็อยู่ที่ท่านประธานว่า

1. ถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุ หรือท่านนายกเสนอเรื่องนี้เข้าในวันนี้ แต่ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของรถ กรณีท่านประธานสภาฯ รับว่าได้ก็คือได้ แต่สำหรับผม ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากในสิ่งที่ตามมา คือ ค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม เช่น เราไม่รู้ค่าใช้จ่ายมันอาจจะน้อยหรือมากก็ไม่รู้ ฉะนั้น กลายเป็นว่า 1 เอาเข้าก็กลายเป็นว่าขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการบันทึก ก็ต้องมีการทำเอกสารเหมือนเป็นอุบัติเหตุ อุบัติเหตุต้องเสนอเป็นเอกสารตามระเบียบให้

นายสังต์ อายุยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ท่านประธานสภาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรับโอน พัสดุ ก็คือรถ จากที่ไหนที่ไหน เข้าสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ แต่ถ้าสภาไม่ได้ถามรายละเอียดรถ ถึงเวลาประธานถามใครจะสอบถามบ้างก็ไม่มีสอบถามใครถามก็มีหน้าที่แค่เห็นชอบว่าจะรับหรือไม่รับ เพราะว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปบอก รถดีไม่ดีก็บอกไม่ได้เพราะความเห็นเจ้าหน้าที่จะไม่มีผล มันจะต้องมีการแต่งตั้งกรรมการเพื่อมีความเห็น แต่ถ้าท่านประธานสภาฯ บอกไม่จำเป็นแล้วแต่เห็นชอบนี่ก็เป็นดุลยพินิจของสภา ทต.ท่าสาย ดุลยพินิจ แรกก็คือที่ประธานสภาจะเอาตรงนี้เป็นอุบัติเหตุเข้าสภาวันนี้ ดุลยพินิจที่ 2 ของสมาชิกที่ประชุมสภาฯ เพราะว่าต่อค่าใช้จ่ายมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะปรับปรุง แต่จะอยู่ที่ว่ามากหรือน้อย เราเอาเงินไปซ่อมแซมก็หมายความว่ามันต้องเป็นทรัพย์สินของเราเท่านั้นที่มาของทรัพย์สิน กองคลัง ต้องไประบุในบัญชีพัสดุ

ได้มากเท่าไรได้มาจากไหน เริ่มเมื่อไหร่ยังไง นี่คือการบวนการ ฉะนั้นคือ เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่ามันด่วน ด่วนที่ว่า เรารู้อันนี้ เราจะได้เสนอญัตติเราไป ก็ผม คิดว่าดุลยพินิจอยู่ที่ประธานสภาว่าจะเข้าหรือไม่เข้า ท่านประธานสภาฯ ว่า ได้ที่ประชุมไม่เห็นแย้งไปทางอื่น ก็อยู่ที่ญัตติที่ประชุมครับ ขอขอบคุณครับ

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

ขอเสริมนิดเดียวครับในความคิดของผมเป็นการยากเพราะทามไลน์ (ช่วงเวลา) ข้อเท็จจริงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งได้มีการประชุมในวันนี้ เมื่อสักครู่ท่าน ผอ.กองคลัง แจ้งว่าแต่งตั้งคณะกรรมการทางเข้ายังไม่ได้มีการแต่งตั้ง และยังไม่ได้ประชุม เราก็กังไม่รู้ว่าให้หรือไม่ให้ ดังนั้น ทามไลน์ (ช่วงเวลา) ต้องเกิดจากที่เขานุมัติแล้ว ในความคิดผมแบบนี้ เพราะยังไม่มีหนังสือเข้าจากโรงพยาบาลฯ ทามไลน์ของเรา ถ้าเขานุมัติเสร็จเราแต่งตั้ง กรรมการวันนี้ตรวจสอบภายในเวลา 17.00 น รายงานผู้บังคับบัญชาบายโมง แบบนี้ได้ แต่จะเข้ารับมติ ตอนนีผมว่ายังไงก็ได้เพราะทามไลน์ไม่ได้ ผมยืนยันตามนี้ ในความคิดผม ขอขอบคุณครับ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

รถทะเบียนอะไร เรายังไม่รู้ ก็รับไม่ได้

นายนำ สมบัติ
สมาชิกสภา ทต. เขต 1

เท่าที่ผมดูที่หัวหน้าสำนักปลัดมันค่อนข้างยาก แต่ดูจากสภาพข้างนอกดูแล้ว มันก็เป็นรถใหม่ แต่ถ้าเราดูอะไหล่ค่อนข้างแพง แต่ถ้ารถไม่นานยังไงก็คุ้ม อะไหล่ก็ต้องยอมเสีย ถ้าเรารับมาในช่วงชิงความเร็วน่าจะเอา แต่ถ้าเราดู มันไม่รู้จะต้องผ่านการประชุมอยู่ไหม ต้องเรียกมาอยู่ไหม แต่ถ้าในความคิดผม คือ รับไว้ ขออนุญาต

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

อย่างที่ท่านนายกพูดเขาพูดกันมาแล้ว แล้วมาเข้าในสภาฯ เป็นที่กำลังเริ่ม ก็ไม่ใช่ เขาคุยกันนานแล้ว วันนี้เขาเรียกไป เขาเลยให้เลย

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2

อนุญาตคะ เป็นไปได้ไหมว่า ไปรับรถมาก่อน แล้วเอารถเข้าสภาฯก่อน คราวหน้าจะได้ไม่มีปัญหาให้มันถูกระเบียบไปก่อน

นายสัจด์ आयुยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

คือ ยังนี้ครับ ผมว่าในใจก็คงมีคำตอบอยู่แล้วละ แต่ที่นี้มันก็มีผิดกระบวนการ อยู่ชนิดหนึ่ง เพราะว่าเรื่องของระยะเวลาตามที่ท่านหัวหน้าสิงขร พูดมา

คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ ฉะนั้น เราไม่รู้ว่าจะข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ฉะนั้น ที่ประชุมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีมติก็คือมอบรถ ให้กับเทศบาลตำบลท่าสาย ผมคิดว่ามันเป็นการติดต่อหนังสือราชการไปแล้ว เดียวก็ยกตัวอย่างเหมือนในทางกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเขาต้องทำ หนังสือตอบกลับมาว่าตามที่ท่านมีความประสงค์จะขอรับรถตามหนังสือ บัดนี้ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยการประชุมฯ ของหัวหน้า มีมติที่จะอุทิศรถ มอบรถให้กับท่าน ดังนั้นจึงให้ท่านมารับรถผมคิดว่ามันต้อง เป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้น มันคงไม่ถึงขั้นที่ว่าพรุ่งนี้เราไม่ไปเอาดีลสิทธิ์เราผมว่า ไหน ๆ คือ มติออกมาแล้วคือ เรารู้โดยล่วงหน้าก่อน

นายสัจด์ आयูยีน
ปลัด ทต.ท่าสาย

โดยที่ท่านรอนำพา เข้าร่วมไปประชุมด้วยกับทางโรงพยาบาลฯ แต่ว่า ในส่วนของการสื่อสารกัน ผมเข้าใจว่าทางโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ต้องมีหนังสือแจ้งเรามา คราวนี้เพื่อเป็นการทำให้มันเป็นไป ตามขั้นตอนคือ เราต้องรีบทำอะไรให้มันเร็ว แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบเท่าที่จะทำได้ แล้วเสนอสภาฯ ว่าจะมีการเชิญประชุมสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นเดี๋ยวอาจจะให้ท่านสิงขร ท่านได้ไปประสานไปทาง โรงพยาบาลฯ ว่ามันจำเป็นต้องไปเอารถภายในพรุ่งนี้หรือไม่ หรืออาจจะไป หลังอีกสัก 2-3 วันได้ไหม เพื่อเราจะได้มีการตรวจสอบหรืออาจจะเรียก ประชุมด่วน เพราะอาจจะขอขยายประชุม หรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ เพื่อที่เข้าที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบฯ ขอบคุณครับ

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

ช่วงนี้ที่ทาง เทศบาลทั้ง 5 แห่ง เขาไปทั้งนายก รองนายกและหน่วยงานราชการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปหมด รถคันที่แย่งที่สุด คือ ตำบลแม่ยาวเอาไปแล้ว ถ้าทาง ส่วนรถของเทศบาลตำบลท่าสาย เขาแจ้งมาว่าถ้าทางสภาฯ ไม่เห็นชอบตัวนี้ วันพรุ่งนี้เราก็ไม่ไปเอายกให้คนอื่นไปเลย และเปลี่ยนโครงการให้ตำบลอื่นไป เขาแจ้งมาถ้าเราไม่เอา วันพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปรับหรือทำหนังสือไปรับ เนื่องจากเรา ผิดระเบียบฯ หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ให้เสีย เราปฏิเสธ ไปไม่ได้ วันพรุ่งนี้เราก็ปฏิเสธไปเลย ไม่ต้องไปเออะละ นี้ไม่ได้บังคับกันนะครับ ซึ่งคนอยากได้เยอะมาก ไม่ใช่แค่เทศบาลท่าสายอยากได้ครับ

นายนำ สมบัติ
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

ขออนุญาตท่านนายก อย่างที่พูด ตอนแรกสวยงามเหมือนดูง่าย พอมารัฐสภา เป็นเรื่อง ผมก็ยังงงว่าอย่างที่ท่านนายก พูดกับท่านรองนำพา พูดตอนนี้ รองนำพาติดต่อมาแล้วให้ไปรับ สมมุติว่ารับพรุ่งนี้ มันก็ง่ายสภาฯ ถ้าท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ เห็นชอบในวันนี้ก็ยกมือมติได้ แต่เรามาฟังหน้าสังขร ว่าไม่ได้ ผมว่า ที่แรกมันทำได้ง่าย แต่ก็มี กระบวนการและใช้ระยะเวลาด้วย

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

ผมขออนุญาต มันเป็นเรื่องลำดับเหตุการณ์ เพราะว่าคณะกรรมการทาง โรงพยาบาลฯ ประชุมวันนี้ มติเขาออกก็โหม่ง ถ้าไล่ตามนี้มติดอก 9.30 น. ถือว่ามติได้แล้ว ถ้าเกิดว่าผมจะต้องรีบแต่งตั้งกรรมการถูกต้อง แล้วเอา ฝ่ายช่างไปดู โอเค และรับได้ไหม แล้วเสนอให้ สภา ทต.ท่าสาย ทราบ หลัง 9.30 โมงของเขา แต่เอกสารสามารถติดต่อกับโรงพยาบาลฯ ได้ให้ เขาล็อกเลขวันนี้ได้ มติประชุมแบบนี้ได้ กระบวนการตัวนี้ อยากจะมีมติสภาฯ นี้ ผมขอแนะนำตามเหตุการณ์ มีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าประเด็น การไปรับรถมาได้ ผมเคยนำเสนอสมัยก่อนที่ว่า รถเบนซ์ที่กรุงเทพฯ ยังไง

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

เขาก็ให้แต่เราเสียเงินยกมาจอดไว้ โดยไม่ผ่านสภาฯ มันเป็นสิทธิของเรา เป็นลักษณะดุลยพินิจ เหมือนที่นายกพูดมาก่อนมาเอารถจอดตรงนี้ก่อนได้ เพื่อรักษาสิทธิของเราแล้วค่อยมาผ่านกระบวนการคณะกรรมการ แล้วค่อย เข้าสภาฯ ก็ได้ เพราะเขาบอกเอาไปเลย เหมือนที่กรุงเทพฯ เอาไปเออะ เอารถไปก่อนก็ได้ ไม่ต้องลงครุภัณฑ์ก็ได้ ผมเคยพูดว่าเอาของข้างในไปใช้เลย เพราะว่าตามกรุงเทพเขาอยากจำหน่ายครุภัณฑ์ออกไปแล้ว เขาบริจาค ออกไปแล้ว เขาไม่ได้สนใจว่ามาซ่อมมันดีไหม และผมจะถามโรงพยาบาล ประชานูเคราะห์ว่าเขาสนใจว่าถ้าเอารถเขามาสนใจที่ต้องซ่อมแซมต้องขับ ให้ได้ไหมเรามาจอดทิ้งไว้สัก 2-3 เดือนแล้วค่อยซ่อมแซมได้ไหม ถ้าเขาบอก ไม่มีปัญหาอย่างที่ท่านนายกบอกก็เข้าไปเอาเลย ถ้าเขาไม่มีข้อแม้ตรงนี้

นายธเนศธรรม ไคร์ศรี
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

ขออนุญาตท่านประธานของเขตผมเห็นว่ายากมือให้เอาเลย เพราะว่าผม คิดว่ามันคงไม่ได้ซ่อมเหมือนกรุงเทพ เพราะเราดูรถแล้วมันต้องมีซ่อมบ้าง เปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรเล็กน้อย แต่นายกดูมาแล้วเอาเลย เอานายกว่าทาง สภาฯ เขายกมือได้เลยครับ

นางนภาพา ชติกันทา
รองนายก ทต.ท่าสาย

ทางโรงพยาบาลฯ แจ้งว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องก็ใช้ได้ เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ถ้าพูดถึง อยู่ที่เราปรับ ยางไม่เปลี่ยนอะไรก็ได้ อยู่ที่ศักยภาพของเรา ทั้ง 3 เดือนนี้ ถ้าซ่อมเสร็จถ่ายรูปไปให้ทางโรงพยาบาลฯ ทราบว่าเราใช้แล้ว เราก็บอกเราเอาไปใช้อะไร เราก็บอกเอาไปแจกเบี้ยเลี้ยงชีพ ผู้สูงอายุก็บอกไป จะเอาเงินของเทศบาลเข้าออกธนาคารก็บอกไป เป็นเทศบาล ๆ มี 4 เทศบาล เขาก็ไม่ได้หนังสือสักอย่าง เขาก็โทรมาแล้วบอกให้ทางตัวแทนของเทศบาลฯ ไปเขาจะประชุม ก็ไม่ได้รับหนังสือ ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราก็เอามาพูด ท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมคะ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขออนุญาตที่ประชุมผมมีความคิดเห็นอย่างที่ท่านปลัดว่าคือ การยอมรับที่จะเอาของต่างๆ ครุภัณฑ์ แต่ติดที่ขั้นตอน ถ้ามองตามหลักความจริง เราเป็นคนขอไป โดยท่านนายก อำนาจ เราทำหนังสือโต้ตอบไปว่าเขายินดีที่จะให้เรา อำนาจอยู่ที่นายกที่ว่าในการตรวจสอบในการรับรถ เราสามารถเอามาได้ในความเห็นผม แต่ว่าขั้นตอนต่อไปต้องเข้าสภาฯ เพื่อให้สภาฯ มีมติรับหรือไม่รับ ผมว่าเรื่องการรับ คือรับไปแล้วตอนนี้ โดยที่ทางหน่วยงานผู้โอนเกี่ยวกับการโอนของหน่วยงานผู้โอนแล้วเอาเข้าวาระการประชุมสภาฯ มีมติที่ประชุมฯ มีรายงานการประชุมฯ เหมือนว่าเขาตอบรับตอบมาว่าจะให้เทศบาลตำบลท่าสายรับโอน เพื่อขอมติเห็นชอบฯ เมื่อสภาฯ เห็นชอบแล้ว อย่างที่ท่านปลัดว่า จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้องต่อไป

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ครับ ก็ไปเอามาเลย เอามาก่อน มาจอดไว้ไหนก็ได้
ขออนุญาต ผมว่าเอาอำนาจท่านนายก นายก็ไปเอามาเลย เพราะว่าที่เราพูดกันมันเกือบจะชั่วโมงแล้ว ถ้าไม่ได้มาก็เสียความรู้สึก ขอขอบคุณครับ

นายนำ สมบัติ
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

ครับ ตกลง พุ่งนี้ไปเอามา ลากมายังไงก็ได้ แต่เอารถมาเลย
สภาเห็นชอบอยู่แล้ว แต่เข้าสภาอีกรอบก็จบ

นายชัยศ หม่อมพกุล
นายก ทต.ท่าสาย

ครับขอบคุณครับ ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณครับท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ท่านมีความเห็นชอบเพื่อจะนำเอาครุภัณฑ์

ที่เราไปให้ทางรองนายกนำพา ไปนำเสนอข้อมูลการใช้รถดังกล่าว ว่าเทศบาลฯ มีความต้องการในการใช้รถดังกล่าว เราได้รถที่เราต้องการ มันใหม่กว่าคันอื่นดีกว่า ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสทางนายกและจะได้ไปตอบรับพุ่มนี้ เราจะไปเอาพุ่มนี้หรือวันอื่นก็ได้ เพราะรถเขาจอดรอไว้ที่เดิมอยู่แล้ว เราไปรับมอบอาจจะไม่ได้รถแต่เราไปรับมอบ ผมเองก็ขอบคุณพุ่มนี้จะปฏิบัติตามความคิดเห็นในสภาฯ วันนี้ ขอขอบคุณครับผม

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เรื่องมาซ่อมถ้าซ่อมก็ดี มาซ่อมนิดหน่อย เดียวก็จะใหม่ วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายกชัยยศ หม่อมพุกุล ท่านปลัดสงค์ อายุยูเอ็น ท่านรองเจริญชัย เครือคำ ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านรองนำพาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้ากอง หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองฯ ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

กล่าวปิดประชุม ส่วนการประชุมฯ ครั้งต่อไป การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ/ครั้งต่อไป ประจำปี 2562 ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง
ขอปิดประชุม ฯ

ปิดประชุมเวลา

เวลา 14.45 น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายสังต์ อายุยูเอ็น)

(นายมงคล บุญรักษา)

เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

ประธานสภา ทต.ท่าสาย

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสมพล จันกุลี)

(นางสมฤดี แสงศรีจันทร์)

สมาชิกสภา ทต.เขต 1
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สมาชิกสภา ทต.เขต 2
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายถวิล ทิศเชย)

สมาชิกสภา ทต.เขต 1

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 รับรองแล้ว

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 รับรองแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายมงคล บุญรักษา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

ร่าง

กำหนดวัน เดือน ปี ในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2561	เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2562 ต่อประธานสภาฯ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561	วาระที่ 1 รับหลักการ
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561	วาระที่ 2 การแปรญัตติ
วันที่ 30 สิงหาคม 2561	วาระที่ 3 ลงมติ

หมายเหตุ เพื่อพิจารณาในการจองห้องประชุมโดยปยุ เพื่อกำหนดการประชุมสภา ทต.ท่าสาย สมัยที่ 3/2561

ร่าง

กำหนดวัน เดือน ปี ในการเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2561

วันที่ 11 สิงหาคม 2561	เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ปี 2561 ต่อประธานสภาฯ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561	วาระที่ 1 รับหลักการ
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2561	วาระที่ 2 การแปรญัตติ
วันที่ 28 สิงหาคม 2561	วาระที่ 3 ลงมติ